
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งท่ี ๑๒ 

วันพุธท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  หองประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หองประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่หา ปฏิบัติหนาท่ีประธานของท่ีประชุม ไดเชิญผูแทนจากกระทรวงกลาโหมเขาชี้แจงรายละเอียด
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผล
การประชุมได ดังนี ้

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๘ งบประมาณรายจายของกระทรวงกลาโหมและหนวยงานในกํากับ  
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
๒. กองบญัชาการกองทัพไทย 
๓. กองทัพบก  
๔. กองทัพเรือ 
๕. กองทัพอากาศ  
๖. สถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศ 

 
ผลการพิจารณา 

มาตรา ๘ งบประมาณรายจายของกระทรวงกลาโหมและหนวยงานในกํากับ  
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   ๕,๔๕๖,๕๖๓,๙๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมวา เหตุใดเงินนอกงบประมาณของปงบประมาณ 

๒๕๖๘ มีจํานวน ๔,๘๙๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท จากเดิมมีเพียง ๖๖๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- ขอสอบถามสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมวา คาใชจายในการเสริมสรางกําลังกองทัพ 

แบงเปน โครงการท่ีผูกพันตามสัญญาและมาตรา ๔๑ จํานวน ๒ โครงการ ๓๐๔,๑๘๑,๑๐๐ บาท  
และโครงการท่ีจะเริ่มผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จํานวน ๒ โครงการ ๒๓๘,๑๕๙,๐๐๐ บาท 
มีวัตถุประสงคประการใด 
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- ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเมินในเบื้องตนวาปจจุบันและระยะเวลาอีก ๓ ป
ขางหนา ประเทศไทยจะมีแนวทางรับมือกับความทาทายและภัยคุกคามประเทศไทยในเรื่องนี ้
อยางไรบาง ประกอบดวย ๑. สถานการณความขัดแยงในทะเลจีนใต ความขัดแยงระหวางจีนกับไตหวัน 
๒. การกออาชญากรรมทางเทคโนโลยี การคามนุษย  

- เมื่อภัยคุกคามมีความรุนแรงมากขึ้น เปนไปไดหรือไมท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
จะถายโอนภารกิจท่ีควรเปนของพลเรือนใหกับหนวยงานอื่น เพ่ือใหกองทัพทํางานดานความมั่นคงได
อยางเต็มที่ 

- งบประมาณของกองทัพในภาพรวมพบวากองทัพบกไดรับงบประมาณท่ีสุด แตเมื่อไป
พิจารณางบลงทุนใหมตามปงบประมาณ ๒๕๖๘ พบวากองทัพอากาศกลับไดรับงบประมาณสวนนี ้
มากท่ีสุด จํานวน ๕ โครงการ ๒๔,๒๘๐ ลานบาท จึงขอสอบถามถึงเหตุผลและความจําเปนของการ
จัดทํางบประมาณลักษณะนี ้

- ขอสอบถามวาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีแนวทางการลดอัตราจํานวนนายพล 
ประจํากองบัญชาการกองทัพตาง ๆ อยางไร เนื่องจากนายพลกลุมนี้ไมไดมีการปฏิบัติหนาที่ชัดเจน 

- ขอสอบถามวาการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๗ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผนหรือไม เชน การใชงบประมาณของศาลทหาร 

- ขอสอบถามวาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีแผนการยายหนวยกําลังพล ออกจากพ้ืนที่
ชุมชนเมืองหรือไม 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการ Early Retire ไดรับงบประมาณจํานวน ๖๐๐ ลานบาท 
เปาหมายจํานวนท้ังหมด ๗๐๐ กวานาย ในระยะเวลา ๓ ป ขอทราบความคืบหนาและเริ่มดําเนินการ 
ในปงบประมาณใด   

- ขอทราบแนวทางการเพ่ิมจํานวนท่ีเปนพลเรือนหรือพลเรือนกลาโหมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมอยางไร และจํานวนเทาใด จํานวนสัดสวนเทาใดภายในปงบประมาณใด 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบจัดหายุทโธปกรณแบบรวมศูนย มีแนวทาง 
การดําเนินการอยางไร เพ่ือใหกระบวนการในการจัดซื้อเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อแบบชดเชย ประสบปญหาทางดานกฎหมายหรือระเบียบ
หรือไม  

- ขอทราบรายละเอียดเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๒ ของ ๓ เหลาทัพ (กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ กองทัพบก) เปนรายการประเภทใดบาง 

- ขอทราบรายละเอียด จํานวนบุคลากรท้ังหมดและท่ีบรรจุจริงของสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

- ขอทราบรายละเอียดรายงานงบการเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นงบการเงิน ป ๒๕๖๗ ของเงินทุนหมุนเวียนทั้ง ๕ กองทุน 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดเก็บรายไดของศูนยฝกจังหวัดระยองกับท่ีศูนยฝกจังหวัดเชียงใหม 
เปนสวัสดิการเชิงธุรกิจของกองทัพ หนวยงานใดเปนผูจัดเก็บ  

- ขอทราบรายละเอียดวงเงิน ๖๐๐ ลานบาท อุดหนุนการสํารวจปโตรเลียมบนบกในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ไมปรากฏในสวนของเงินทุนหมุนเวียน แตอยูในสวนของหนวยงานใด  
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- ขอทราบรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ณ อําเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณดานขาวกรอง ดําเนินการบูรณาการรวมกับหนวยงาน 
อื่นอยางไร เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมการปกครอง เพ่ือประโยชนในการแกปญหายาเสพติด 
งบประมาณเพียงพอกับการแกปญหาหรือไม อยางไร  

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับพลทหารหรือทหาร 
ชั้นผูนอยสามารถเขาถึงสาธารณูปโภค อยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเพ่ิมขีดความสามารถ ยุทโธปกรณสายชาง วงเงิน ๑๗๔  
ลานบาท  

- ขอทราบแนวทางการแบ งภารกิจการดํ าเนินงานของทหารชางกับกรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท อยางไรเพ่ือไมเกิดความซ้ําซอนของภารกิจและงบประมาณ  

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณรายการจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค วงเงิน
งบประมาณ ๓๐๐ กวาลานบาท มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางไร และแนวทาง 
การชวยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน อยางไร 

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรเงินนอกงบประมาณของกองทุนหมุนเวียน จํานวน ๕ กองทุน 
ใหกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศหรือองคการเภสัชกรรมทหาร อยางไร 

- ขอทราบแนวทางการการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนกับอุตสาหกรรม 
ปองกันประเทศ อยากทราบวาบทบาทของเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตวาจะมีสวนสําคัญในการยกระดับ
การปองกันอุตสาหกรรมปองกันประเทศ หรือไมอยางไร 

- ขอทราบการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนท่ีเกี่ยวของกับโรงงานเภสัชกรรมทหารในป ๒๕๖๗  
มีการขอตั้งงบประมาณในการกอสรางโรงงานผลิตยาท่ีจังหวัดราชบุรี วงเงินรวมทั้งหมด ๓,๒๔๑  
ลานบาท ปจจุบันโรงงานผลิตยาของทหารมีความจําเปนหรือไม  

- ขอทราบแนวทางการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในอนาคตมีการ
ขยายผลไปในสวนของเหลาทัพอื่นหรือไม 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความ
มั่นคงภายในดานไซเบอรเพ่ือความมั่นคงทางทหาร ตั้งงบประมาณ ๑๖๐ ลานบาท ในสวนของกองทัพ
ไทยมีแนวทางในการบูรณาการความรูเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอรทางการทหาร อยางไร  

- ขอทราบแนวทางหรือแผนงานการบริหารบานพักขาราชการทหาร บานพักสวัสดิการ 
นายทหารนอกราชการหรือทหารที่เกษียณที่อยูอาศัยในบานพัก 

- ขอทราบรายละเอียดคลินิกสุขภาพใจ อัตรากําลังพลทางดานสาธารณะสุขในตําแหนง  
ทันตแพทย จิตแพทย และเภสัชกร จํานวนเทาใด และคาตอบแทนพิเศษของแตละตําแหนง  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงอาหารและประกอบอาหารวงเงิน ๓๒ ลานบาท 
และรายละเอียดโครงการปรับปรุงหองเรียนอัจฉริยะ  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ คาใชจายงานดํารงสภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีอวกาศสําหรับการใหบริการภาพ ถายทางดาวเทียมเพ่ือความมั่นคง 
วงเงิน ๘ ลานบาท ดาํเนินการอยางไร 
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- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหนาโครงการธนารักษเอื้อราษฎรหรือหนองวัวซอโมเดล 
ที่กําหนดพ้ืนที่นํารองจังหวดัอุดรธาน ี๒๐,๐๐๐ ไร จังหวัดกาญจนบุรี ๓๐๐๐ ไร มีความคืบหนาอยางไร 

- ขอทราบแนวทางการลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ี
ของกองทัพบกอยางไร เชน ในเรื่องการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณ พ้ืนท่ีของกองทัพ  
ท่ีมีกระบวนการยุงยาก มีกระบวนการหลายขั้นตอน ผานหลายหนวยงานทําใหไมสามารถแกปญหา
ใหกับประชาชนไดทันทวงที 

- ขอสอบถามเรื่องของหนวยทหารพัฒนาวา ยังดําเนินการอยูหรือไม ในการแกไขปญหา 
ปากทองของประชาชนหรอืแกปญหาเรื่องภัยแลง ทั้งนี้ จากประสบการณเห็นวา หนวยงานนี้มีศักยภาพ
และดูแลแประชาชนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการเจาะบอน้ําบาดาล การขุดลอกใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต เชน ในจังหวัดชุมพรและสุราษฎรธานี เปนตน ซึ่งประสบปญหานี้อยางหนัก 
แตหนวยงานนี้ดูแลประชาชนไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนภัยแลงหรือน้ําทวม จึงขอใหกําลังและชื่นชม 

- มีขอเสนอแนะในการเรื่องการพัฒนาถนนและแหลงน้ํา ท่ีไมใชภารกิจหลักของหนวยงาน 
โดยอาจใหสวนทองถิ่นดําเนินการแทนและสนับสนุนงบประมาณใหสวนทองถิ่น 

- ในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติท่ีไมมีการเบิกเงินงบประมาณในสวนดังกลาว ขอทราบ
เหตุผลที่ไมมีการเบิกเงินและไดใชงบประมาณในสวนใด 

- แสดงความคิดเห็นวาควรมีการกําชับทุกหนวยงานในเรื่องการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ที่ไมมีความสอดคลองกนัและเปนการเปล่ียนรายการงบประมาณโดยตัง้งบประมาณสูงกวาความเปนจริง 

- ขอทราบรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณใน ป ๒๕๖๗ มีการใชงบประมาณไปมากนอย
เพียงใด และในการมุงเนนเรื่องสวัสดิการ ขอทราบวามุงเนนเรื่องใดมากขึ้น 

- ขอทราบจํานวนรายไดของบอน้ํามันและไดนําสงรายไดสวนดังกลาวใหกับสวนใด 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีงบประมาณของกระทรวงกลาโหมมีสัดสวนรายจายลงทุนป พ.ศ. ๒๕๖๘ ในสวนของ

รายการผูกพันเริ่มใหม กองทัพบกไดรับงบประมาณจํานวนมากในเรื่องของรายจายลงทุน ซึ่งรวมถึง
รายจายลงทุนรายการอื่นดวย แตกองทัพอากาศมีงบประมาณเริ่มใหมสูง 

- สวนเรื่องงบลับ หนวยงานขอรับงบประมาณจํานวนเทาเดิมทุกป หนวยงานจะไมมีการขอ
งบประมาณเพ่ิมขึ้น และไดใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลว เพราะเปนเงินแผนดิน 
และหนวยงานไดใชหลักเกณฑการตรวจสอบงบลับ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการตรวจสอบ
งบลับดวย 

- สวนเรื่องศูนยอํานวยการสรางอาวุธนั้น หนวยงานมีโรงงาน ๔ แหง เปนตนแบบในการวิจัย
พัฒนา และเปนโรงงานประกอบปนใหญและเครื่องยิงลูกระเบิดดวยหนวยงานเอง ซึ่งหนวยงานไดผลิต
ปนใหญ  ๑๕๕ อัตตาจร จัดสงใหกองทัพบก ๒๔ กระบอก ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณ 
ใหกับประเทศ ๑,๕๖๐ ลานบาท ในการจัดซื้อจากตางประเทศและจัดสงปนใหญ ๑๒๐ อัตตาจร 
ใหกองทัพบก ๓๓ กระบอกแลวเชนกัน และยังประกอบปนเองซึ่งประหยัดงบประมาณใหประเทศ 

- สวนเรื่องการปรบัลดกําลังพล จะใชวิธีการตรึงกาํลังคนไมใหเพ่ิมขึน้ โดยไดดําเนินการไปตั้งแต
โรงเรียนที่ผลิตนายรอยซึ่งมีการปรับลดลงตามลําดับเพ่ือมาใชเทคโนโลยีแทน โดยไดปรับลดจํานวน 
รอยละ ๕ ของท้ังหมด และมีการลดตําแหนงผูทรงคุณวุฒิพิเศษและผูทรงคุณวุฒิทหารปฏิบัติการ 
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ตองลดลงรอยละ ๕๐ จากจํานวน ๗๖๒ คน เหลือ ๓๗๘ คน ซึ่งหนวยงานไดดําเนินการไปตามแผน  
โดยไดปรับลดลงกําลังพลทุกปจนถึงป ๒๕๗๑ และหลังจาก ป พ.ศ. ๒๕๗๑ ยังคงปรับลดลงตอไป  
ท้ังจํานวนกําลังพลและจํานวนนายพล  

- สวนเรื่องศาลทหารซึ่งเปนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในระบบฝากขัง  
มี ๓ ระยะ โดยในป ๒๕๖๗ จะอยูในระยะสุดทาย ใชงบประมาณ จํานวน ๙ ลานบาท ซึ่งหนวยงาน 
ไดผูจําหนายแลวและอยูระหวางการเบิกจาย  

- สวนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกองทัพบกและกองทัพเรือ ขออนุญาตใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
ตอบในวาระนั้นเพราะจะสามารถตอบคําถามไดดีกวา  

- สวนเรื่องการยายหนวยทหารในพ้ืนท่ี หนวยงานไดพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป เชน โรงพยาบาล
ท่ีจังหวัดนาน ไดมีการปรับปรุงทางท่ีอันตรายออกไป สวนเรื่องการยายหนวยงานท้ังหมดในพ้ืนท่ีนั้น  
ขอชี้แจงวาพ้ืนท่ีดังกลาวกรมธนารักษเปนผูดูแลเพราะเปนท่ีราชพัสดุ และในพ้ืนท่ีตั้งอยูในยุทธศาสตร
ดั่งเดิมและมีครอบครัวทหารอยูจึงตองพิจารณาเปนกรณีไป แตตองประสานกับกรมธนารกัษ โดยหากมี
การยายออกจากพ้ืนที่จะตองใชงบประมาณในการยายออก 

- สวนในเรื่อง Early Retire หนวยงานไดดําเนินการใน ๓ ป งบประมาณจํานวน ๒๐๐  
ลานบาท โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติไปเมื่อวานนี้  ซึ่ งเปนการลดกําลังพลของหนวยงาน  
โดยลดกําลังในตําแหนงท่ีไมสําคัญ โดยจะมีการปดอัตราตําแหนงนั้นดวย ซึ่งเปนการจัดการควบคุม
กําลังพลโดยงบประมาณท่ีใช จํานวน ๒๐๐ ลานบาท เปนเวลา ๓ ป เปนงบประมาณที่อยูในงบบุคลากร
ของกองทัพเอง 

- สวนเรื่องขาราชการพลเรือนกลาโหม กําเนิดมาจากการรับแพทย พยาบาล และเภสัชกร  
กอน โดยหนวยงานจะแยกตําแหนงเหลานี้ออกมากอนเพ่ือลดอัตราขาราชการทหาร ท้ังนี้ หนวยงาน
จะตองใชเวลาในการดําเนินการเพราะตองพิจารณาโครงสรางใหม เชน โรงพยาบาลทหาร จะตองทํา
โครงสรางแยกออกมาเปนขาราชกรพลเรือนกลาโหม และเมื่อการจัดทําโครงสรางแลวเสร็จ จะสามารถ
โอนยายจากทหารเปนขาราชการกระทรวงกลาโหมได โดยหนวยงานไดดําเนินการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของทุกอยางเรียบรอยแลว หนวยงานจะดําเนินการใหเร็วที่สุดในเรื่องนี้ 

- ส วน เรื่ อ งการ จัดหายุท โธปกรณ แบบรวมศูนย  ได มี ก ารตั้ งคณ ะทํ างานมาแล ว  
โดยรัฐมนตรีวาการกลาโหมเพ่ือดําเนินการศึกษาในเรื่องนี้ ซึ่งเปนเรื่องที่ เกี่ยวกับยุทธศาสตร 
ของหนวยงาน โดยใหความสําคัญกับอาวุธท่ีมีราคาสูงและชิ้นสวนของยุทโธปกรณ ท่ีหาไมได 
ในประเทศไทย ท้ังนี้ การจัดหายุทธโทปกรณแบบรวมศูนยเหลาทัพตาง ๆ เปนนิติบุคคล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนหนวยนโยบาย ตรวจสอบความถูกตองและเสนองบประมาณพิจารณา 
กล่ันกลองใหรัฐมนตรีกลาโหมจัดสงใหสํานักงบประมาณตอไป ซึ่งการจัดหายุทธโทปกรณแบบรวมศูนย 
หนวยงานจะตองดูแนวโนมและพิจารณางบประมาณกอน วาตองใชงบประมาณจํานวนเทาใด โดยการ
ประเมินในระดับโลก อาเซียน และภายในประเทศ รวมท้ังไดมีการพิจารณาผานคณะกรรมการ 
ของกระทรวง เพ่ือพิจารณาวาจะจัดซื้อเรื่องใดใน ๒ – ๓ ป นี้ 

- สวนในเรื่องอุตสาหกรรมปองกันประเทศ หนวยงานสามารถผลิตยุทโธปกรณ ได เอง  
เพราะหนวยงานมีหนวยงานวิจัยพัฒนา ซึ่งทุกเหลาทัพมีหนวยงานนี้ และมีการถายทอดเทคโนโลยี 
ใหกันและกัน ทําใหคาใชจายลดลงและทําใหมีการยืดอายุของอาวุธท่ีมีอยูแลวบางชนิดหนวยงาน 
ใชมาแลว ๕๐ ป แตขาดแคลนอะไหล จึงตองผลิตเองซึ่งหนวยงานสามารถผลิตได ท้ังนี้ หนาท่ีของ
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หนวยงานคือการรวบรวมภาคเอกชนท่ีผลิตอาวุธไดมารวมกัน และสนับสนุนเอกชนเหลานั้น  
และหนวยงานยังไดตั้งหนวยงานใหมท่ีมีหนาท่ีรวบรวมในเรื่องนี้ หนวยงานใดจะจําหนายยุทโธปกรณใด 
จะตองมาสอบถามหนวยงานนี้กอน ทําใหยุทโธปกรณที่ผลิตขึ้นมานั้นมีมาตรฐาน 

- สวนเรื่องของโรงกล่ันน้ํามันท่ีฝางนั้น หนวยงานไดกอตั้งมา ๗๐ ป โดยใหเปนแหลงสํารอง
น้ํามัน แตเมื่อพัฒนามาถึงปจจุบัน ระบบยังเหมือนเดิมในเรื่องกล่ันน้ํามัน แตมีการปรับปรุงบาง  
บอน้ํามันนี้มีน้ํามัน ๕๐ ลานบารเรล แตไดมีการสูบน้ํามันมาใชแลว ๑๖ ลานบารเรล ปจจุบันเปน
โรงงานเกาและเปนฐานเก็บน้ํามัน และการท่ีเปนโรงงานเกาจึงสามารถผลิตดีเซลท่ีใชกับรถทางทหาร 
ได แตคุณภาพไมเทียบเทาเอกชน ซึ่งการดําเนินการนี้ สามารถอุดหนุนภารกิจของหนวยงานในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือได  

- สวนเรื่องของเงินอุดหนุน จํานวน ๖๐๐ ลานบาท รอยละ ๙๐ เปนคาจางและเงินเดือน  
หากมีพนกังานออกจากงาน หรอืเกษียณกอนกาํหนดจะใชงบประมาณในสวนนี้ และเงินที่เหลือจะนําไป
ลงทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งหนวยงานไมไดปกปด สามารถไปเย่ียมชมได 

- สวนเรื่องของเรื่องโซลาเซลล จะสามารถลดคาไฟไดทันที สวนการรวมมือกับเอกชน 
ท่ีปากเกร็ดไดดําเนินงานรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งขอดี คือ ไมเสียงบประมาณ แตขอเสีย คือ  
คาไฟฟาจะคอย ๆ ลดลง ดังนั้น ในเรื่องตาง ๆ ตองพิจารณาวาเรื่องใดเหมาะสมรวมมือกับเอกชน  
เรื่องใดเหมาะสมที่จะรวมมือกับภาครัฐ 

- สวนเรื่องโรงงานเภสัชกรรมท่ีสรางในจังหวัดราชบุรี เพราะโรงงานเดิมเชาท่ีการทาเรือ 
และคาเชาเพ่ิมขึ้นทุกป จึงมีความจําเปนท่ีตองยายไป โดยความจําเปนนั้นโรงงานเภสัชกรรม  
ไดผลิตและวิจัยยาใหกับโรงพยาบาลทหารและหนวยงานแพทยกลาโหม และมีการวิจัยยาตอตานพิษ
เคมีชีวะเพ่ือปองกันประเทศ หากเกิดเหตุคับขันและปจจุบันหนวยงานรับจางผลิตยาออกฤทธิ์ 
และจิตประสาทดวย และทํายาท่ีคณะกรรมการอาหารและยาขอรับการสนับสนุนมา  

- สวนในเรื่องอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอใหหนวยงานตอบจะขอจัดสงเปนเอกสาร
มาใหอีกครั้ง  

- สวนในเรื่องกระบวนการงบประมาณ ขอเนนยํ้าวาหนวยงานมีสถานะเปนนิติบุคคล เมื่อไดรับ
จัดสรรงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูพิจารณานโยบายและเปนผูรวบรวม 
คําของบประมาณสงใหคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนขั้นตอนเหมือนหนวยราชการอื่น  

- สวนเรื่องถายภาพดาวเทียม ๘ ลานบาท เปนคาภาษีของ GISTDA ซึ่งหนวยงานใหชวย 
จายภาษีนี้ และมีการถายทอดเทคโนโลยีรวมกัน 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กระทรวงกลาโหมควรจัดทํางบประมาณภายใตมาตรฐานเดียวกับหนวยรับงบประมาณอื่น ๆ  

แมวาดวยภารกิจหนาท่ีจะตองมีการขอรับงบประมาณสําหรับการปฏิบัติราชการลับ แตอยางนอยท่ีสุด 
ควรแสดงใหเห็นถึงกระบวนการท่ีมีความโปรงใส เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับประชาชน  

- สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการลดจํานวนกําลังพลและขนาด
ของกองทัพทุกเหลาทัพ โดยเฉพาะการกําหนดสัดสวนกําลังพลท่ีเหมาะสมของแตละกองทัพ  
จึงควรกําหนดกรอบการดําเนินการและสัดสวนในอนาคตใหมีความแนนอน เพ่ือใหการใชงบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
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- การจัดทํางบประมาณของกระทรวงกลาโหม ควรแจกแจงรายการใชจายงบประมาณลงลึก 
ถึงหนวยงานระดับกองพัน เพ่ือใหการพิจารณางบประมาณสามารถมองเห็นในภาพรวมของการใชจาย
งบประมาณ และกําลังพลที่ตองเขาไปทําหนาที่ไดชัดเจนมากขึ้น  

- กรณีปญหาความคัดแยงบริเวณพ้ืนท่ีประเทศจีนและประเทศไตหวัน ควรมีมาตรการ 
หรือแผนงานทางการทูตทางทหารรองรับความตึงเครียดบริเวรพ้ืนที่ดังกลาว  

- กรณีแนวทางหรือทิศทางการประชาสัมพันธ ของหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล  
ควรใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรวบรวมการจัดทําส่ือประชาสัมพันธไวท่ีหนวยงานเดียวกัน
สามารถกําหนดยุทธศาสตรการส่ือสารใหมันชัดเจนและการประเมินผล เพ่ือใหการใชงบประมาณ 
เกิดความคุมคา  

- สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการกอสรางส่ิงอํานวย
ความสะดวกสาธารณูปโภคใหกับพลทหารหรือทหารชั้นผูนอยเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต  

- สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ควรบูรณาการกองทัพรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และขาราชการสวนพระองค ท่ีมีภารกิจซ้ําซอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความปลอดภัย เพ่ือเปนการ
บริหารงบประมาณอยางคุมคา  

- ควรมีการกําชับใหมีการนําสงเอกสารใหกับกรรมาธิการตามประเด็นที่ขอใหมีการชี้แจง 
เปนเอกสารในทุกเหลาทัพ  

ประเด็นท่ีมอบใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ กรณีโครงการปรับปรุงอาคารและส่ิงอํานวยความ

สะดวกวงเงิน ๓๗ ลานบาท รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานแบบใด ความคืบหนา ผลการ
เบิกจาย และขอทราบเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพราะเหตุใด  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ  ประวีณวงศวุฒิ กรรมาธิการ ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สงเอกสาร

ขอมูลตามรายการ ดังนี้  
๑. แนวทางการปรับปรุงกองทัพใหความทันสมัยตามวิสัยทัศนและพันธกิจ  
๒. ขอมูลการใชเงินนอกงบประมาณ จํานวน ๔,๘๙๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท ในปงบประมาณ ๒๕๖๘  
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท กรรมาธิการ ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สงขอมูล 

ตามรายการ ดังนี้  
๑. จํานวนนายทหารระดับชั้นยศนายพลท่ีประจําการท้ังหมดของกระทรวงกลาโหมมีจํานวน

เทาใด  
๒. นายทหารระดับนายพลที่ยังรับบํานาญในปจจุบัน  
๓. การรับมือและการประเมนิสถานการณความขัดแยงของโลก ท้ังในกรณีของคาบสมทุรเกาหลี 

ชองแคบไตหวัน และชองแคบมะละกา 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายงานงบการเงินของเงินทุน

หมุนเวียนท้ัง ๕ กองทุน และผลการดําเนินงานของแตละกองทุน และกองทุนท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน
การผลิตน้ํ ามัน พ้ืนท่ีอําเภอฟาง มีกําลังการผลิตจํานวนเทาใด ปจจุบันมีปริมาณน้ํามันสะสม 
สํารองปริมาณเทาใด และคุณภาพของน้ํามันเปนอยางไร 
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- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการ ดังตอไปนี้ 
๑. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ณ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางรูปแบบใด และกําลังการผลิตจํานวนเทาใด 
๒. โครงการความรวมมือจากตางประเทศ เดินทางไปเขารวมประชุมจํานวน ๖๐ หัวขอ  

หัวขอการประชุมเรื่องอะไรบาง และมีผลสัมฤทธิ์ อยางไร 
- นางสาวภคมน  หนุนอนันต กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๗ รายการประชาสัมพันธของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีโครงการใดบาง  
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนเทาใด เชน รายการงบโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาใชจายในการปฏิบัติงานดานมวลชน และในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๘ ประกอบดวยแผนงาน โครงการใดบาง   

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการ ดังตอไปนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการตดิตัง้โซลาเซลลชวยทําใหคาไฟฟาลดลงจํานวนเทาใด เมื่อเปรียบเทียบ

การชําระคาไฟฟากอนการติดตั้งโซลาเซลล ขอทราบขอมูลการชําระคาไฟฟายอนหลัง ๕ ป  
จํานวนเทาใด  

๒. แผนการขอรับงบประมาณจากสวนอื่นหรือไมท่ีไมใชเปนงบประมาณแผนดิน มีแนวทาง
อยางไร  

๓. ขอทราบรายละเอียดแผนการกอสรางโรงกล่ันใหมมูลคาวงเงิน ๔๐๐ ลานบาท อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม และมีการชําระคาภาคหลวงหรือไม รวมถึงแนวทางการตอบแทนคืนใหกับประชาชน
หรือไม พรอมกับแผนงานบริหารจัดการรายไดที่เกิดขึ้นจากปโตรเลียม อยางไร  

- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดทําแนวกันไฟ  
วงเงิน ๒๙ ลานบาท ระยะทาง ๔.๘ กิโลเมตร แนวกันไฟบริเวณพ้ืนที่ใดบาง 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อของกรมพลาธิการ
ทหารที่เกี่ยวของกับรายการ ดังตอไปนี้ 

๑. รายการการส่ังซื้อ ราคากลางของอาภรณภัณฑ และเครื่องนอนตาง ๆ เชน เส้ือผา ชุดฝก 
ผาขาวมา อุปกรณเครื่องนอน ผาหม ขันน้ํา ฯลฯ 

๒. ขอประกาศ คําส่ัง หรือระเบียบ ใหกองทัพจัดซื้อจัดจางอาวุธยุทโธปกรณจากผูประกอบการ
ภายในประเทศ ประกาศดังกลาวมีการระบุหรือไมวาในแตละปจะตองจัดซื้อในอัตราสวนรอยละเทาใด  

๓. ขอประกาศ คําส่ัง ระเบียบ หรือนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ
ภายในประเทศ 

๔. ขอประกาศ คําส่ัง ระเบียบ หรือนโยบายในการสงเสริมนโยบายชดเชย (Offset Policy)  
ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณจากตางประเทศ 

๕. ขอทราบขอมูลอัตราความพรอมใชของ “ยานเกราะลอยาง” วามีความพรอมใช 
รอยละเทาใด กี่คัน จากท้ังหมดกี่คัน และขีดความสามารถของศูนยซอมสรางฯ กรมสรรพาวุธ  
นั้นสามารถซอมไดปละกี่คัน มีนโยบายในการจางผูประกอบการภายนอกทราบหรือไม มีรายละเอียด
ของประกาศ คําส่ัง อยางไร ขอทราบรายละเอียด 
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๖. ขอทราบรายละเอียดของงบประมาณในการจายคาชดเชยใหกับนายพลท่ีสมัครใจ 
เขารวมโครงการ Early Retirement ท่ีตามขาวระบุวาใชงบประมาณประมาณ ๗๐๐ ลานบาท  
ขอทราบแผนการโครงการ Early Retirement วาเปนโครงการกี่ป แตละปมีเปาหมายอยางไร 

๗. ขอทราบรายละเอียดแผนการควบรวมหนวยงานเพ่ือลดกําลังพลของกระทรวงกลาโหม  
และแตละเหลาทัพ อัตราบุคลลากรทางการแพทยจํานวนเทาใด และขอมูลจํานวนผูเขามาใชบริการ
ขาราชการทหารเทาใด และพลเรือนจํานวนเทาใด  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ทับซอนรอการพิสูจน
สิทธิกับประชาชน แตละหนวยงานมีพ้ืนท่ีท่ีรอการพิสูจนสิทธิกับประชาชนอยูหรือจะเรียกวาพ้ืนท่ี
ขัดแยงกัน จํานวนเทาใด จํานวนพ้ืนที่เทาใด และในสวนท่ีประชาชนตกลงเชาพ้ืนทีของกองทัพ 
จํานวนกี่ราย และจํานวนพ้ืนที่เทาใด 

- นายวิชัย  สุดสวาสดิ์  โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอสอบถามถึงชองทางในการส่ือสาร 
กับหนวยงานหากตองการขอกําลังพลเพ่ือมาชวยเหลือประชาชนวามีชองทางติดตออยางไรเพ่ือท่ีจะได
ไปเผยแพรใหประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบ โดยใหหนวยงานจัดสงขอมูลเปนเอกสาร   

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก  กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอขอมูลจํานวนนายพลทุกเหลาทัพตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จนถึงปจจุบัน 
๒. ขอแผนการโอนสนามกอลฟ กานตรัตน หรือ สนามง ู
๓. ขอทราบเหตุผลความจําเปนของคาตอบแทนรถประจําตําแหนง 
๔. ขอทราบกรณี ท่ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ชี้ แจงตอสภาผู แทนราษฎร  

ในการพิจารณางบประมาณในวาระท่ี ๑ ระบุวากระทรวงกลาโหม จะมีระบบกลางในการจัดซื้ออาวุธ
ระหวางเหลาทัพ เพ่ือประโยชนในการประหยัดงบประมาณ และยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ
ระหวางเหลาทัพ จึงขอทราบรายละเอียดของระบบการจัดซื้ออาวุธกลางดังกลาว 

๕. ขอทราบรายละเอียดของเงินนอกงบประมาณ ของแตละเหลาทัพ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
สวัสดิการประเภทที่ ๒ มีแสวงหากําไร วาแตละปยอนหลัง ๕ ป มีผลประกอบการกําไรมากนอยเพียงไร 
มีกําไรสะสม หรือสถานะเงินนอกงบประมาณคงเหลือเทาใด 

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการอนุมัติงบประมาณจํานวน ๓๐๐  
ลานบาท ในการปรับปรุงลุมน้ําฝาง 

- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา  กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโรงงานเภสัชกรรมทหาร ในสวนรายละเอียดของยาท่ีบริษัทเอกชน 

หรือองคการเภสัชกรรมไมสามารถผลิตได และขอทราบรายละเอียดของยาท่ีบริษัทเอกชนหรือองคการ
เภสัชกรรมสามารถผลิตไดในประเทศไทย 

๒. ขอรายละเอียดของโครงการกอสรางโรงงานยาแหงใหม จังหวัดราชบุร ี
- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดขอตกลงในกรณีของผังเมืองท่ีมี 

การละเวนพ้ืนที่ทหาร 
- นายณัฐพงศ  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอขอมูลเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อสนับสนุน 

ทหารผานศึก ขอรายละเอียดกําไรตอปขององคการสงเคราะหทหารผานศึก และแผนการดําเนินการ 
งบเหลือจาย และแนวทางดานธุรกิจของกองทัพเปนอยางไร 
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กองบัญชาการกองทัพไทย    ๗,๕๙๘,๐๘๙,๒๐๐ บาท 
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองบัญชาการกองทัพไทยในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามกองบัญชาการกองทัพไทยวา คาใชจายในการเสริมสรางกําลังกองทัพสําหรับ

โครงการเสริมสรางยุทโธปกรณ จํานวน ๗๙๐,๘๙๔,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดอยางไร 
- ขอสอบถามกองบัญชาการกองทัพไทยวา มีกระบวนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

เงินราชการลับ จํานวน ๕๔,๘๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือใหเกิดความโปรงใสอยางไร 
- ขอสอบถามวาการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๗ กองบัญชาการกองทัพไทย  

สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผนหรือไม และมีโครงการใดบางท่ีมีแนวโนมวาจะดําเนินการได 
ไมทันตามแผนการใชงบประมาณ 

- กองบัญชาการกองทัพไทย ขอรับงบประมาณคาใชจายสํานักงานท่ีปรึกษาทางทหาร 
ประจําคณะผูแทนถาวรไทย จํานวน ๘,๗๙๓,๑๐๐ บาท ขอสอบถามวาในเมื่อมีผูชวยทูตทหารทําหนาท่ี
อยูแลว คาใชจายดังกลาวมีความจําเปนอยางไร  

- ขอสอบถามวาโครงการจัดหาระบบบูรณาการและบริการขอมูลทางแผนท่ีแบบอัจฉริยะ 
(Smart Map Service) ของกองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงคอะไร และเชื่อมโยงกับโครงการ 
One Map หรือไม 

- โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการยานความถี่คล่ืนแมเหล็กไฟฟาและระบบปองกันศูนย
บัญชาการรวม มีความสําคัญตอกองบัญชาการกองทัพไทยอยางไร 

- ขอสอบถามวาโครงการเกี่ยวกับการกอสรางถนนและแหลงน้ําของกองบัญชาการกองทัพไทย
ระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ มีหลักเกณฑการเลือกพ้ืนที่อยางไร และใชงบประมาณเทาไหร 

- ขอทราบแนวทางการรวมศูนยปฏิบัตกิารรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สวนกองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ ท่ีมีศูนยปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเชนกัน รวมอยูท่ีศูนยเดียว  
อยูท่ีกองบัญชาการกองทัพไทย ไดหรือไม 

- ขอทราบแนวการจัดซื้อจัดจางโดรนลาดตะแวน หรือโดรนไวใชในภารกิจของเหลาทัพ  
โดยจัดทําคุณสมบัติของโดรนหากมีความตองการเหมือนกันสามารถจัดซื้อรวมกันไดหรือไม อยางไร 
และการติดตามงบประมาณการจัดซือ้โดรนตามเหลาทัพตาง ๆ มีการจัดซื้ออยางตอเนื่องรวมถึงการวิจัย
และพัฒนาของเหลาทัพตาง ๆ กองทัพไทยมีการบูรณาการรวมกันในทุกเหลาทัพวาไมใหเกิดการซ้ําซอน
กันหรือไม รวมถึงระบบจัดซื้อจัดจางภายในกระทรวงกลาโหมสามารถใชงานรวมกันไดหรือไม 

- ขอทราบแนวทางการบริหารบานพักขาราชการทหาร บานพักสวัสดิการ นายทหาร 
นอกราชการหรือทหารที่เกษียณท่ีอยูอาศัยในบานพัก ออกจากบานพักสวัสดิการอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกองบัญชาการกองทัพไทย ไมวาจะเปน 
การขุดสระหรือการเจาะบอบาดาลตามแผนงานโครงการตาง ๆ ตองไปผานสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติหรือไม (สทนช.) เหมือนกันกับหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับน้ําท่ีตองกรอกขอมูลแผนงาน 
โครงการลงในเว็บไซต Thai Water Plan หรือไม 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงพรอมท้ังชวยเหลือประชาชน 
จากภัยพิบัติและเหตุวิกฤติ โดยใชหลักการรวมไทยสรางชาติ อยางไร  
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- ขอทราบรายละเอียดโครงสรางศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย 
การชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ แตแนวทางการปองกันสาธารณภัยอยางไร  

- ขอทราบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนเชื่อมโลหะของโรงเรียนชางฝมือทหาร  
ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือไม 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร วงเงิน ๑๖๐ ลานบาท  
- ขอทราบแนวทางการชวยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินการดานอุปโภคหรือ 

การชวยเหลือดานสงเสริมอาชีพสรางรายไดใหกับประชาชน 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีการสอบถามเรื่องรายละเอียดของรายการงบประมาณของหนวยงาน ขอชี้แจงในการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการอีกครั้ง โดยจะจัดสงเอกสารโดยละเอียด แตหากมีประเด็นใดท่ี
ตองการสอบถามเพ่ิมเติมสามารถแจงใหหนวยงานจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมได โดยการชี้แจงรายละเอียด
ของหนวยงานจะตองดีกวาปท่ีผานมา และสามารถติดตอสอบถามมาท่ีคณะทํางานของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ได  

- สวนในเรื่องหลักการของกองทัพ หากทุกคนตองการสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน 
และสังคมโลก รัฐบาลซึ่งมาจากประชาชนจะตองเปนผูคุมนโยบายของกองทัพ และในวันนี้ ผูนํา 
เหลาทัพมาตอบคําถามคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทุกเรื่อง และนอกจากฝายบริหารจะควบคุมแลว  
ฝายนิติบัญญัติยังถวงดุลอํานาจฝายบริหารดวยในการควบคุมกองทัพดวย 

- สวนในเรื่องของกองทัพไทยนั้น กระทรวงกลาโหมมีการแบงแยกระหวาง นโยบาย (Policy) 
กับผูควบคุม (Operator) ซึ่งนโยบายกําหนดโดยกระทรวงกลาโหมแตผูปฏิบัติจะเปนกองทัพ ซึ่งเปน
ระบบการรบรวม แตระบบนั้นจะตองพัฒนาอีกในอนาคต โดยชิ้นสวนของยุทโธปกรณหรือระบบของ
กองทัพตาง ๆ แมวาจะมีกองบัญชาการแตละกองทัพ แตควรท่ีจะเชื่อมโยงทุกเหลาใหใชยุทโธปกรณ
หรือระบบปองกันไดดวย ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยมีหนาท่ีเชื่อมโยงทุกหนวยงานในอนาคต 
และเชื่อมโยงกับประชาชน เชน ในยามวิกฤตหากระบบธนาคารถูกทําลาย จะตองเขาไปแกไขดวย
โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยดานไซเบอร 

- สวนในเรื่องของสภาพจิตของบุคลากรนั้น หนวยงานเห็นวามีผูท่ีปวยในเรื่องสภาพจิตมากขึ้น
โดยหนวยงานไดบรรจุบุคลากรจิตแพทย โดยใหบรรจุในหนวยเวชกรรมปองกัน เพ่ือมาแกปญหาเรื่องนี้
กอน มาโดยมีตําแหนงพยาบาลจบปริญญาโทดานจิตวิทยา ๑ คน และนักจิตเวชคลินิก ๒ คน แตยังคง
ไมเพียงพอ หนวยงานจึงไดมีการอบรมบุคลากรของหนวยงานเพ่ิมเติม โดยมีผูปวยของหนวยงานที่ตอง
พบแพทย จํานวน ๒๔๐ คนทุกป ซึ่งหนวยงานมีการตรวจสอบในเรื่องนี้อยูอยางตอเนื่อง เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาในอนาคต 

- ในเรื่องภัยคุกคามตาง ๆ หนวยงานพิจารณาถึงผลกระทบตอประเทศชาตกิอนวาจะเกิดปญหา
ในเรื่องใด เชน การลงทุนการคาขายของชาติหรือชีวิตของคนไทย เชน ในตะวันออกกลาง คนไทยยัง
เปนตัวประกันอยู ๖ คน และจะมีการเจรจารอบใหมในสัปดาหหนาในประเทศที่สาม ทั้งนี้ หนวยงานได
ประสานความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศอยูเสมอ เพราะประเทศอื่นเวลาผลักดันในเรื่องใด 
จะผลักดันโดยใหกระทรวงการตางประเทศและกองทัพเปนผูดําเนินการ เพราะมีแรงงานไทย 
อยูในประเทศนั้นมากกวา ๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งในประเทศดงักลาวไมมีผูชวยทูตทหาร ดังนั้น เมื่อเกิดปญหา
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ขึ้น หนวยงานจึงจัดสงผูชวยทูตทหารไปชวยเหลือประชาชน อยางไรก็ตาม ขีดความสามารถของกองทัพ
ที่ควรจะมี คือ ศักยภาพในการแกไขวิกฤตตาง ๆ เพราะเมื่อเกิดวิกฤตแลวเปนหนาท่ีของกองทัพ 
ในการแกไขปญหาหรือตองมีการพูดคุยกับกองทัพประเทศอื่น ซึ่งแตกตางจากภาวะปกติ  

ทั้ งนี้  หน วยงานไดมีการหารือกับกองทัพบก กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศแลว 
เพ่ือเตรียมพรอมหากเกิดเหตุขึ้น สวนในพ้ืนท่ีอื่นมีแรงงานไทยอยู ๓๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งหนวยงานมีความ
กังวลวาจะปกปองคนไทยอยางไรหากพ้ืนที่ดังกลาวมีปญหาความขัดแยงขึ้น 

- สวนในบางพ้ืนท่ีที่มีความขัดแยงท่ีเกี่ยวกับเกาะหนึ่ง ซึ่งมีการผลิตเซมิคอนดักเตอร อาจมี
ผลกระทบกับการคาการขนสงของประเทศไทย และการซื้อขายเซมิคอนดักเตอรหนวยงานไดพิจารณา
วาจะหาแนวทางแกไขปญหานี้อยางไรอยูเหมือนกัน อยางไรก็ตาม หนวยงานไดติดตามปญหาตาง ๆ  
ในหลายภูมิภาคอยางใกลชิด แตในสวนของทะเลตะวันออกจะใกลกับประเทศไทยมาก อาจเกิดปญหา
การขนสงเชื้อเพลิงและพลังงานในประเทศไทยได ดังนั้น ประเทศไทยตองมีความมั่นคงทางทะเล 
ซึ่งกองทัพเรือตองเปนผูดูแล แตประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีหลักในการผลิตอาหารของประเทศในอาเซียน  
ทําใหประเทศไทยถูกมองเปนความมั่นคงทางอาหารของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน 

ทั้งนี้ ประเทศไทยไดมีการสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมดวยโดยผูท่ีตองการความชวยเหลือ
อยูใกลประเทศไทยประมาณ ๕ แสนคน 

- หนวยงานตองการใหประเทศไทยกับประเทศผูไดรับผลกระทบทุกกลุมสามารถพูดคุย 
ไปสูสันติภาพได ซึ่งมีหลายประเทศที่มีนโยบายท่ีเกี่ยวกับประเทศนี้  

- เรื่องยาเสพติดบริเวณชายแดนกําลังดําเนินการอยูซึ่งราคายาเสพตดิลดลงเรือ่ย ๆ เพราะมีการ
จับกุมและบริเวณชายแดน เปนพ้ืนท่ียากลําบากตองใชคนเฝาและประสานกับหัวหนาชุมชน 
หรือหนวยงานอื่นดวย  

- เรื่องสแกมเมอร พ้ืนที่นี้ใหญขึ้นเรื่อย ๆ ไมไดลดลงจึงตองมีนโยบายชัดเจน ซึ่งปญหานี้  
เปนปญหาระดับโลกไปแลว และผลกระทบท่ีเกิดในประเทศไทยประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐  
ลานบาท ซึ่งเปนส่ิงที่ทาทายกับหนวยงานมากที่ตองหาแนวทางแกไขปญหา 

- สวนเรื่องของปญหาไซเบอรของรัฐซึ่งหนวยงานไดมีการหารือกับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 
และกองทัพทราบดีวา หนวยงานมีหนาที่ปกปองประชาชนในเรื่องนี้ 

- การใชงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไดมีการ
เบิกจายรอยละ ๖๔.๒๕ สูงกวาเปาหมายรอยละ ๙.๖ สําหรับงบประมาณท่ียังไมผูกพัน คือ งบบุคลากร
และรายจายอื่น ๆ ท่ีตองเบิกจายเปนรายเดือน เชน เบี้ยเล้ียงกําลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจท่ีสนาม  
หรือการอบรมสัมมนาซึ่งจะมีแผนปฏิบัติในไตรมาสที่ ๔ สวนงบลงทุนอื่น ๆ อยูในขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จางและมีแผนกอหนี้ผูกพันในชวงกันยายน ๒๕๖๗ ไดอยางแนนอน 

- ในเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ําและการสรางเสนทางคมนาคม กองบัญชาการกองทัพไทย 
ไดดําเนินการโดยหนวยทหารพัฒนา โดยการพัฒนาแหลงน้ํ า เพราะกฎหมายไดกําหนดวา  
ทหารมีหนาท่ีในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนกฎหมายใหทหารตองดําเนินการในสวนนี้ โดยหนวยงาน 
มีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายการดําเนินการในอําเภอท่ีติดชายแดน ซึ่งตองการใหหนวยงานชวยพัฒนา
ความเรงดวน และตองเปนตําบลท่ีตองติดกับชายแดน หรือพ้ืนท่ีถัดจากตําบลท่ีติดชายแดน  
ซึ่งเปาหมายของหนวยงานตองการใหพ้ืนท่ีตําบลเหลานี้มีความพรอมในการตอบสนองตอเหตุการณ 
ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตหากเกดิเหตุสงคราม 
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๑๓ 
 

- สวนในพ้ืนที่ชั้นในสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิจะเปนผูกําหนดพ้ืนที่ แตกองอํานวยการ
รักษาความสงบภายในราชอาณาจักร จะเปนผูกําหนดวาในพ้ืนที่นั้นเปนมิติดานใด เชน ดานความมัน่คง
หรือดานการพัฒนา เปนตน ซึ่งหนวยงานจะกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในแตละป และมีการเปล่ียนพ้ืนที่ 
ไปเรื่อย ๆ โดยการชวยเหลือประชาชนจะเริ่มจากการเชิญประชาชนมาจัดทําประชาคมรวมกัน และ
ผูนําชุมชนจะมาประชุมกันเพ่ือสอบถามวา ปญหาที่เจอมีเรื่องใดบาง เชน การกอสรางเสนทางในชนบท 
ซึ่งประชาคมมีการพิจารณาวาประชาชนตองการเสนทางคมนาคม ซึ่งไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น เพราะ
โดยหลักการ เสนทางจะเปนของกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทรวมท้ังถนนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตหนวยงานเพียงไปเสริมพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาเทานั้น เชน ถนนหลักเขาหมูบาน ถนนภายใน
หมูบานและถนนเขาพ้ืนที่ทํากินทางการเกษตรกรรม ซึ่งไมมีหนวยงานใดจัดทําถนนในรูปแบบเหลานี ้

- สวนความตองการแหลงน้ํา ตองมีการสอบถามประชาชนกอนโดยมีการประชุมกัน โดยจาก
การสํารวจตองใชงบประมาณ ๓,๕๐๐ ลานบาท ซึ่งหนวยงานสามารถดาํเนนิการได โดยเมื่อขุดลอกแลว
จะเพ่ิมปริมาณน้ําได ๓๓ ลานลูกบาศกเมตร ท้ังนี้ หากเปนแหลงน้ําขนาดใหญจะดําเนินการโดย 
กรมชลประทาน แตกรมทรัพยากรน้ํ าจะรับผิดชอบแหลงน้ําขนาดใหญ ในพ้ืนท่ีแตหนวยงาน 
จะดําเนินการเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคและระบบประปาของประชาชน โดยจะมีการขุดเจาะบอบาดาล 
และขุดลอกแหลงน้ําดิบใหประชาชน เปนตน ซึ่งคําตอบท่ีสอบถามหนวยงาน หากยังตอบไมครบ 
หนวยงานจะจัดสงเปนเอกสารอีกครั้ง 

- ในสวนของการส่ือสารของทหาร ขอชี้แจงวา การรบในปจจุบันไมไดมีเพียงทางบกทางเรือ 
และอากาศเทานั้น แตยังมีมิติในเรื่อง อวกาศ และมิติไซเบอร ซึ่งเกิดขึ้นพรอม ๆ กันในการชวยเหลือ
ประชาชน รวม ๕ มิติ ทั้งเรื่องความมั่นคงหรือการชวยเหลือประชาชน ดังนั้น การตั้งกองภารกิจ 
จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาควบคุมบังคับบัญชาเชื่อมโยงรัฐบาล 
และหนวยงานตาง ๆ ซึ่งการเชื่อมโยง ๕ มิติเขาดวยกัน คือ คล่ืนแมเหล็กไฟฟาซึ่งจะเชื่อมโยง ๕ มิติ 
เขาดวยกัน เพราะทุกหนวยจะใชคล่ืนแมเหล็กไฟฟาทั้งหมด หนวยงานจึงตองการความไดเปรียบในเรื่อง
นี้ซึ่งจะทําใหหนวยงานไดขอมูลจากท้ังระบบอาวุธของท้ังฝายเราและฝงตรงขาม แตการจัดการตองดี
ดวยเพราะคล่ืนจะชนกันหมด หากบริหารจัดการไดไมดี โดยในรายละเอียดจะขอจัดสงเปนเอกสาร 
อีกครั้ง 

- สวนในเรื่องกระบวนการรับมือกับเหตุการณท่ีเกี่ยวกับไซเบอรนั้น มาตรา ๑๔ กรณีเกิดเหตุ
รายแรงคณะกรรมการจะแตงตั้ งคณะกรรมการรับมือเหตุการณทางไซเบอรอยางรายแรง  
โดยมีผูบัญชาการทหารสูงสุดไปรวมแกไขปญหาดวย ซึ่งกองทัพจะจัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วเขาสนับสนุนงาน
ดวย ซึ่งมี เจาหนาที่ที่ ไดรับการอบรม ๘๐ นาย นอกจากนี้  หนวยงานยังมีประชาคมไซเบอร  
๓๔ หนวยงาน ซึ่งจะบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานขาวกรองแหงชาติ เปนตน และจะมีการแลกเปล่ียนขอมูลรับมือเหตุการณตาง ๆ ทางไซเบอร
รวมกัน และมีการจัดหลักสูตรตาง ๆ รวมกับมหาวิทยาลัยท้ังตางประเทศและในประเทศ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรดานไซเบอร อีกท้ัง ยังมีการแกไขปญหากําลังคนท่ีขาดแคลน โดยการใหเงินเพ่ิมดวย  
ซึ่งปจจุบันทหารจะไดรับเงินนอยมาก 

- สําหรับในสวนที่สอบถามเรื่องความซ้ําซอนระหวางหนวยงานกับเหลาทัพตาง ๆ นั้น  
ในเรื่องโครงการพัฒนาขีดความสามารถดานไซเบอร ๑๖๐ ลานบาท มีการจัดประชุม ซึ่งมีศูนยไซเบอร
ของกองทัพเขามารวมประชุมดวย โดยในภาพรวมเปนพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงระบบขาวกรอง 
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ดานไซเบอรรวมกัน มีระบบฝกดานไซเบอร สวนเหลาทัพจะใหความสําคัญในเรื่องการปกปอง 
ระบบอุปกรณและยุทโธปกรณ เชน กองทัพอากาศจะปกปองกองบินและสนามบินตาง ๆ ซึ่งจะมีการ 
บูรณาการดานไซเบอรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- หนวยงานขออนุญาตชี้แจงเพียงเทานี้ในคําถามท้ังหมดหนวยงานจะตอบเปนเอกสารอีกครั้ง 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การซอมบํารุงถนนและการสรางแหลงน้ํา ไมควรเปนภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทย 

เนื่องจากควรเปนอํานาจหนาท่ีราชการสวนกลางหรือราชการสวนทองถิ่นตามความเหมาะสม โดยให
กองทัพเขามาเสริมการทํางานฝายพลเรือนในเวลาที่เกิดภัยพิบัติเทานั้น  
 - กรมแผนท่ี ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย ควรพิจารณาเปดขอมูล
แผนที่ตอสาธารณะเทาที่ไมกระทบตอความมั่นคง เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานรัฐสามารถเขาถึงและ
นําไปใชประโยชน  
 - กรณีโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกองบัญชาการกองทัพไทย ไมวาจะเปนการขุดสระ 
หรือการเจาะบอบาดาลตามแผนงานโครงการตาง ๆ ในพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  
ควรใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงเปนผูดําเนินการ และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การพัฒนาพ้ืนท่ี
ตนน้ําตามแนวทางพระราชดําริ ควรใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) เปนผูมีหนาท่ีโดยตรงเปนผูดําเนินการ ไมซ้ําซอนกับภารกิจ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายเอียดโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

ของกองบัญชาการกองทัพไทย ไมวาจะเปนการขุดสระหรือการเจาะบอบาดาลตามแผนงาน  
โครงการตาง ๆ ในพ้ืนท่ีใดบาง   

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อของท่ีเกี่ยวของ 
กับรายการ ดังตอไปนี้ 

๑. รายการการส่ังซื้อ ราคากลางของอาภรณภัณฑ และเครื่องนอนตาง ๆ เชน เส้ือผา ชุดฝก 
ผาขาวมา อุปกรณเครื่องนอน ผาหม ขันน้ํา ฯลฯ 

๒. ขอประกาศ คําส่ัง หรือระเบียบ ใหกองทัพจัดซื้อจัดจางอาวุธยุทโธปกรณจากผูประกอบการ
ภายในประเทศ ประกาศดังกลาวมีการระบุหรือไมวาในแตละปจะตองจัดซื้อในอัตราสวนรอยละเทาใด  

๓. ขอประกาศ คําส่ัง ระเบียบ หรือนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ
ภายในประเทศ 

๔. ขอประกาศ คําส่ัง ระเบียบ หรือนโยบายในการสงเสริมนโยบายชดเชย (Offset Policy)  
ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณจากตางประเทศ 

๕. ขอทราบขอมูลอัตราความพรอมใชของ “ยานเกราะลอยาง” วามีความพรอมใช 
รอยละเทาใด กี่คัน จากท้ังหมดกี่คัน และขีดความสามารถของศูนยซอมสรางฯ กรมสรรพาวุธ  
นั้นสามารถซอมไดปละกี่คัน มีนโยบายในการจางผูประกอบการภายนอกทราบหรือไม มีรายละเอียด
ของประกาศ คําส่ัง อยางไร ขอทราบรายละเอียด 
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๖. ขอทราบรายละเอียดของงบประมาณในการจายคาชดเชยใหกับนายพลท่ีสมัครใจเขารวม
โครงการ Early Retirement ท่ีตามขาวระบุวาใชงบประมาณประมาณ ๗๐๐ ลานบาท ขอทราบ
แผนการโครงการ Early Retirement วาเปนโครงการกี่ป แตละปมีเปาหมายอยางไร 

๗. ขอทราบรายละเอียดแผนการควบรวมหนวยงานเพ่ือลดกําลังพลของกระทรวงกลาโหม  
และแตละเหลาทัพ อัตราบุคลลากรทางการแพทยจํานวนเทาใด และขอมูลจํานวนผูเขามาใชบริการ
ขาราชการทหารเทาใด และพลเรือนจํานวนเทาใด  

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก  กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบวาตามกําลังพลและภารกิจเหตุผลและความจําเปนของคาตอบแทนรถประจํา

ตําแหนง และขอทราบบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรถยนตหรือรถเชา และเหตุผลท่ีคาเชาบาน 
ไมสอดคลองกับจํานวนคาเชารถ 

๒. ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ของโครงการกอสรางทาง และโครงการ
กอสรางแหลงน้ํา ของทหารพัฒนา ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา  กรรมาธิการ ขอขอมูลหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาพ้ืนท่ีชั้นใน
ที่มีการพัฒนาไปกอสรางถนนหรือแหลงน้ํา ที่มีประเด็นหลักเกณฑเรื่องความมั่นคงเปนอยางไร 

 
กองทัพบก      ๓๖,๔๔๘,๒๒๓,๔๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทัพบกในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบวาในปจจุบันหนวยงานมีการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณกับผูประกอบการท่ีผลิต 

ในประเทศบางหรือไม 
- ขอทราบวาหนวยงานมีเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ หรอืไม ถามี เปนรายรับจากกิจการ

ประเภทใด 
- กรณี ทบบ.๕ เปนหนวยงานเฉพาะกิจรูปแบบพิเศษท่ีอยูภายใตกองทัพบก ซึ่งมีรายละเอียด

ทรัพยสิน หนี้สิน รายได และคาใชจาย เหตุใดงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจาก ทบบ.๕ ถึงไมรวมอยูในงบ
การเงินของกองทัพบก และหนวยงานเฉพาะกิจรูปแบบพิเศษ (ทบบ.๕) มีการปลอยกูใหกับเอกชนชื่อ 
RTA Entertainment โดยไมมีดอกเบี้ย จํานวน ๑,๔๐๐ ลานบาท และมีหนี้คงเหลือ จํานวน ๑,๒๐๐ 
ลานบาท ขอทราบวาหนวยงานกองทัพบกและ ทบบ.๕ มีอํานาจตามกฎหมายฉบับใดถึงมีการปลอยกู
ใหกับเอกชนได และมีแผนดําเนินการในเรื่องนี้อยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดซื้อของจากองคการทหารผานศึก 
และหนวยงานมีตรวจสอบและติดตามอยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งผูชวยทูตทหารในแตประเทศ หนวยงานมีการยึดโยง 
กับยุทธศาสตรและมีการปรับแผนการดําเนินงานอยางไร  

- โครงการบําบัดยาเสพติด มีรายละเอียดโครงการอยางไร เสนอใหเนนไปท่ีจังหวัดชายแดน 
เพราะมีปญหายาเสพติดจํานวนมาก 

- รายงานการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานในป พ.ศ. ๒๕๖๕ หนวยงานเบิกจายรายจาย
ลงทุนไดรอยละ ๕๒.๑ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเบิกจาย รอยละ ๔๙.๔ ซึ่งต่ํากวา
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เปาหมายมาก สอบถามวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หนวยงานจะสามารถเบิกจายใหเปนไปตาม
เปาหมายไดหรือไม 

- หนวยงานควรใหความสําคญักบังบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ควบคูกับการจัดหาอาวุธ
และยุทโธปกรณ 

- คาใชจายในการเสริมสรางกําลังกองทัพ โครงการจัดหาพอพันธุและแมพันธุสัตว จํานวน ๒๔ 
ลานบาท ขอใหชี้แจงวาเปนการจัดหาสัตวชนิดใด จํานวนเทาใด และมีความจําเปนในการจัดหาอยางไร 

- แผนงานบูรณาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีความซ้ําซอนกับ ป.ป.ส. และ กอ.รมน. 
หรือไม 

- ขอใหชี้แจงวาหนวยงานมีแผนในการบริหารจัดการบานพักสวัสดิการอยางไร โดยเฉพาะ
นายทหารชั้นผูใหญ ทหารนอกราชการ และทหารที่เกษียณอายุราชการ 

- เงินนอกงบประมาณของหนวยงาน ปจจุบันหนวยงานมีรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ  
ทั้งประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มาจากแหลงใดบาง รวมท้ังในแตละกิจกรรมมีรายไดจํานวนเทาใด 

- ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนวยงานมีการเบกิจายงบบุคลากรท้ังหมดรอยละเทาใด 
- โครงการอากาศยานไรคนขับ และระบบตอตานอากาศยานไรคนขับ สอบถามวาระบบ 

ที่หนวยงานจะจัดซื้อในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หนวยงานไดมีการหารือกับเหลาทัพอื่น ๆ ท่ีเคยมี
การจัดซื้อมากอนหรือไม 

- โครงการจัดซื้อยานเกราะ ระยะท่ี ๔ งบประมาณ ๙๘๗ ลานบาท สอบถามวาเปนการจัดซื้อ
ทดแทนหรือจัดซื้อเพ่ิมเติม โดยหากเปนการจัดซื้อทดแทนตองการทราบวาเปนการทดแทนยานเกราะ
ประเภทใด และยานเกราะที่จัดซื้อเปนรุนที่หนวยงานมีอยูเดิม หรือรุนที่หนวยงานยังไมมี 

- งบผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จํานวน ๑๐ โครงการ สอบถามวามีการจัดซื้อจัดจาง 
ไปแลวกี่โครงการ และมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณหรือไม 

- สอบถามความคืบหนาโครงการกอสรางพิพิธภัณฑไมมีคาท่ีอยูในพ้ืนท่ีของหนวยงาน  
วามีความคืบหนาอยางไร และจะกอสรางแลวเสร็จเมื่อใด 

- Offset Policy มีโครงการใดบางที่อยูภายใตนโยบายดังกลาว 
- คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส สอบถามวา นอกจากการจัดกิจกรรมในวัน

เอดสโลก หนวยงานมีการดําเนนิงานอยางไร 
- โครงการโซลาเซลล หนวยงานมีการดําเนินการติดตั้งท่ีใด และผลิตกําลังไฟฟาจํานวนกี่วัตต 
- สมุดปกขาวของกองทัพบก มีความคืบหนาในการดําเนินการอยางไร และจะเผยแพร 

ตอประชาชนเมื่อใด 
- คาน้ํามันอากาศยานและคาน้ํามันที่กองทัพใช อยูในงบประมาณหมวดใด 
- หนวยงานใชหลักเกณฑใดในการจัดสรรงบประมาณใหแกโรงพยาบาลคาย 
- ขอใหชี้แจงวาขั้นตอนการตรวจเลือดทหารเกณฑเปนอยางไร 
- หนวยงานควรปรับปรุงแนวทางการจัดทําเอกสารงบประมาณและเอกสารประกอบการชี้แจง

ตอคณะกรรมาธิการ โดยควรใชแนวทางการเปดเผยเปนหลักและปกปดเปนขอยกเวน 
- หนวยงานมแีนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อโดรนอยางไร 
- ขอใหชี้แจงวาเหตุใดหนวยงานจึงมีรายการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจํานวนมาก  

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๗ 
 

- งบประมาณท่ีเกี่ยวของกบัการปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด ในสวนของการบําบัด
ยาเสพติด หนวยงานมีหลักการและวิธีการอยางไร รวมทั้งมีตัวชี้วัดอยางไร 

- กองทัพบกไดวางเงื่อนไขตามหลักการ FAST Model ในการบาํบัดยาเสพติดอยางไร 
- เกณฑการคัดเลือกครูวิวัฒนพลเมืองเปนอยางไร และตองผานการฝกอบรมอยางไรในการเขา

มาเปนนักบําบัดยาเสพติดได 
- โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาประเทศชวยเหลือประชาชน สอบถามวากิจกรรม

เสริมสรางอุดมการณรักชาติมีสวนในการชวยเหลือประชาชนอยางไร 
- ปจจุบันมีความพรอมในการใชลอชวยในการปฏิบัติการเปนอยางไร 
- หนวยงานมีแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดอยางไร เพ่ือใหสามารถรองรับ

ประชาชนไดจํานวนมากขึ้น 
- กองทัพบกไดวาจาง ททบ. ๕ ในการผลิตรายการหรือไม และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

มีการผลิตรายการใดบาง รวมท้ังลักษณะของสัญญาเปนรูปแบบใด 
- ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีงบในการจาง ททบ. ผลิตส่ือหรือไม หากมี เปนโครงการใดบาง 

รวมท้ังลักษณะของสัญญาเปนรูปแบบใด 
- ปจจุบันกองทัพบกและกองทัพอากาศมีเฮลิคอปเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจการดับไฟปา

จํานวนกี่ลํา และไดรวมภารกิจการดับไฟฟาจํานวนกี่ครั้ง รวมท้ังเฮลิคอปเตอรท่ีหนวยงานมีสามารถ
บรรทุกน้ําไดปริมาตรเทาใดตอครั้ง 

- ในการดําเนินกิจการของ ททบ. ๕ เปนการดําเนินการโดย ททบ. ๕ มีสถานะอยางไร และเหตุ
ใดรายการทรัพยสินและหนี้สินของ ททบ. ๕ จึงมิไดรวมอยูในงบการเงินของกองทัพบก  

- โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สอบถามประเด็นอาวุธ 
ท่ีสนับสนุนภารกิจของหนวยงานในสามจังหวัดชายแดนใต มีความแตกตางอยางไรกับโครงการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนของ กอ.รมน.  

- ผลผลิตของกิจกรรมเสริมสรางอุดมการณรักชาติ คืออะไร 
- รายละเอียดคาใชจายสํานักงานผูชวยทูตทหารบกในตางประเทศ มีอัตรากําลังคนจํานวน

เทาไร และที่ใดบาง 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณียาเสพติดกองทัพบกดําเนินการทั้ง ๓ ระบบ ปองกัน ปราบปราม บําบัด ปจจุบัน 

เขตพ้ืนท่ีกับจํานวนบุคลากรท่ีมีคงไมเพียง ประกอบขอจํากัดทางดานงบประมาณ แตในป ๒๕๖๗  
การสกัดกั้นมีสถิติสูงกวาปท่ีผานมา และยังมีสวนที่รั่วไหลเขามาในพ้ืนท่ีตอนกลาง พ้ืนท่ีตอนลาง  
สวนพ้ืนท่ีที่ไมใชชายแดนกองทัพบกไมมีอํานาจ ทําใหนายกรัฐมนตรีส่ังการให กอ.รมน. นํากําลังทหาร
เขารวมเปนเจาหนาท่ีผูชวยเจาพนักงานสํานักงาน ป.ป.ส.  

- กรณีการบําบัดหนวยงานมีโครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหลายรูปแบบ  
โดยมีศูนยฟนฟูทั้งหมด ๓๓ แหงท่ัวประเทศ ในป ๒๕๖๗ ๖ เดือนแรก มีผูเขารับการบําบัด ๙๙๙ คน  
สวนงบประมาณ จํานวน ๑.๕ ลานบาท เปนงบเตรียมการ ซึ่งงบประมาณสวนใหญไดรับมาจาก
สาธารณสุข การดําเนินการหนวยงานมีเพียง พ้ืนที่ อาคาร ครูฝกวินัย แตสวนอื่นตองอาศัยหนวยงานที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ กลุมบานสบายใจหนวยงานไดจัดพ้ืนที่เพ่ือรองรับกลุมคนเหลานี้รวมกับหนวยงาน
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๑๘ 
 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของท่ีตองเขามาดูแล โดยใชอาคารสถานท่ีในคายทหาร อยางไรก็ตาม เรื่องยาเสพติด 
จะอาศัยหนวยงานทางทหารเพียงอยางเดียวไมได กลุมคนเหลานี้ตองกลับคืนสูชุมชนและครอบครัว 

- กรณีที่ดินกองทัพบก ที่ดินเหลานี้กองทัพบกเปนเพียงผูดูแลเทานั้น สวนการนําโซลาเซลล 
(Solar Cell) มาใชหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมายของสวนราชการ เนื่องจากท่ีตั้งฐานปฏิบัติการตาม
แนวชายแดนที่เปนพ้ืนที่ของอุทยาน พ้ืนที่ปาไม ทําใหน้ําไฟไมสามารถเขาถึงทําใหตองมีการติดตั้งโซลา
เซลล อยางไรก็ตาม กองทัพบกมีความพรอมท่ีจะสงคืนพ้ืนท่ี แตสวนราชการท่ีเกี่ยวของติดขอจํากัดใน
การรับคืน 

- กรณีโรงพยาบาลทหาร จํานวน ๓๐ แหง ๔ แหงหลัก ๆ ประจําอยูกองทัพภาค เฉล่ียผูเขาใช
บริการรอยละ ๘๐ เปนประชาชนท่ัวไป ประกอบกับเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทยมีขอจํากัด 
ในเรื่องของคาตอบแทน หนวยงานพยายามปรับเปล่ียนใหราชการทางการแพทยแยกออกจากชั้นยศ  

- กรณีบานพักของกองทัพบกท่ีมีคาเชาบานนอย เนื่องจาก หนวยงานพยายามซอมแซมบานพัก
ท่ีมีอายุประมาณ ๕๐ ป เพ่ือรองรับจํานวนประชากรของกองทัพได แตขอจํากัดทางดานงบประมาณ
สงผลใหตองใชระยะเวลานานกวาท่ีจะไดรับงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม  

- กรณีแนวทางการเรงรัดการใชจายงบประมาณจําปงบประมาณ ๒๕๖๗ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณทั้งส้ิน จํานวน ๙๕,๐๐๐ ลานบาท รายจายประจําวงเงิน ๘๐,๐๐๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ 
๘๔ สําหรับรายจายลงทุนวงเงิน ๑๔,๙๐๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๖ ของงบประมาณท้ังหมด  
มีผลการใชจายรอยละ ๔๔.๔ อยูระหวางการรอลงนามและผูกพันสัญญารอยละ ๑๓ สวนท่ีเหลืออยู
ระหวางการเรงรัดการส่ังจายงบประมาณรอยละ ๑๖.๕ คาดวาจะส่ังจายงบประมาณใหกับหนวยตาง ๆ 
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ การเรงรดัการใชจายงบประมาณของกองทัพบกมีแนวทางการเรงรัดอยางเปน
ระบบ มีการตั้งแตงคณะทํางาน และมีการเรงรัดการใชงบประมาณทุกเดือน 

- กรณีการโอนเปล่ียนแปลง เนื่องจากคณะทํางานติดตามเรงรัดการใชงบประมาณพิจารณาวา
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรบางรายการไมเพียงพอ เชน อัตราแลกเปล่ียนการจัดซื้อยุทโธปกรณ  
คาส่ิงกอสรางแบบปรับราคาได คาสาธารณูปโภคท่ีไดรับจัดสรรในแตละป คาชดเชยเงินพับตกงาน
กอสรางท่ีใชงบเงินเล่ือมป และไมสามารถไปขอรับงบกลางได กองทัพบกตองดําเนินการชวยเหลือ
ตนเอง 

- กรณีงบประมาณในป ๒๕๖๖ ที่คงเหลือ เนื่องจากในป ๒๕๖๕ กองทัพบกไดรับงบประมาณ
ไมเพียงพอ ทําใหในป ๒๕๖๖ จึงตองมีการตั้งงบประมาณในเพียงพอ ประกอบกับมีการเบิกจาย 
และมีการปรับลดกําลังพลจึงมีงบประมาณคงเหลือ 

- กรณีโครงการกอสรางพิพิธภัณฑไมมีคา เดิมสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูตั้งงบประมาณตอมา 
มีการโอนเปล่ียนแปลงใหกับกองทัพบก ปจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรีในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอมเปนหนวยรับผิดชอบและเปนผูดําเนินการ  

- กรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงพยาบาลของกองทัพบก จํานวน ๓๗ แหง เปนคา
รักษาพยาบาลท่ีเกินสิทธิและไมสามารถเบิกจายได โดยแพทยพิจารณาวาเห็นควรใหสงเคราะหเงิน
อุดหนุน จึงมีความจําเปนตองกระจายงบประมาณดังกลาวใหกับโรงพยาบาลท้ังหมด 

- กรณีคาใชจายในการปองกนัและแกไขปญหาโรคเอดส ประมาณ ๖ ลานบาท งบตัวนี้ใชในการ
ตรวจหาเชื้อ HIV ของทหารใหมในแตละปประมาณ ๖๔,๐๐๐ คน อีกสวนเปนการใหความรูแกทหาร
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๑๙ 
 
กองประจําการใหมีความรูในเรื่องพฤติกรรมหรือคานิยมท่ีถูกตองในเรื่องทางเพศ และอบรมเพ่ือ 
ปฏิบัติตนตอผูที่ติดเชื้อ ขอมูลตรงนี้หนวยงานปกปดเปนความลับ 

- กรณี เรื่องของบานพักของผูที่ เกษียณ  เมื่ อครบกําหนดวันที่ เกษียณ ๓๐ กันยายน  
วันท่ี ๑ ตุลาคม ตองออกจากบานพัก แตมีสวนหนึ่งท่ีไดรับความเดือนรอนสวนใหญจะเปนทหาร 
ชั้นผูนอย ทางหนวยงานจะอนโุลมขยายระยะเวลาการขนยายประมาณ ๒- ๓ เดือน จากการสํารวจในป
ท่ีผานมามีผูเกษียณประมาณ ๔,๐๐๐ คน มีผูที่ขออยูตอโดยอนุโลมประมาณ ๑๓๖ คน และทําการ
สํารวจครั้งท่ีสองในชวงเดือนเมษาคงเหลืออยูประมาณ ๖๔ คน อยางไรก็ตาม กอนเกษียณหนวยงาน 
จะแนะนําและสงเสริมในเรื่องการมีบานพักเปนของตนเอง และมีสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ให เชน การใช
สวัสดิการตาง ๆ การจัดกองเกียรติยศสําหรับงานศพ 

- กรณีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารของ ทบบ.๕ หนวยงานดําเนินการจัดทําเปนท่ีเรียบรอย 
และสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจ เมื่อมีการรับรองเปนท่ีเรียบรอยจะดําเนินการจัดสงให 
สวนเรื่องของบริษัท RTA Entertainment ไมมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน  

- กรณีรายละเอียดขอมูลการชวยเหลืออากาศยานดับไฟปาหนวยงานจะดําเนินการจัดสง 
เปนเอกสารใหกับคณะกรรมาธิการ 

- กรณีสมุดปกขาวกองทัพบกดําเนินการจัดทําเปนที่เรียบรอย โดยผูบัญชาการทหารบกลงนาม
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการแจกจายใหกับหนวยงานภายใน 
ของกองทัพและหนวยงานภายนอกของกองทัพบก เริ่มจากคณะกรรมาธิการทหาร ความลาชาเกิดจาก
ปญหาคาบสมุทรเกาหลี หมูเกาะไตหวัน สถานการณไทยเมียนมา ทําใหหนวยงานตองใชระยะเวลา
เตรียมการเพ่ือรองรับปญหาที่เกิดขึ้น  

- กรณีท่ีหนวยงานเขาไปชวยเหลือในการดับไฟปา หนวยงานเริ่มตั้งแตวันท่ี ๙ – ๓๐ เมษายน 
โดยผูบัญชาการทหารบกไปดําเนินการตรวจสอบดวยตนเอง ดวยเฮลิคอปเตอรลําเลียง แบบ ๑๗ 
จํานวน ๒ ลํา บินไป จํานวน ๑๗๗ เท่ียวบิน ใชเวลา จํานวน ๗๘ ชั่วโมง ๑๖ นาที ใชน้ํามัน จํานวน 
๖๒,๓๘๕ ลิตร ปริมาตรน้ําท่ี ๖๑๙,๐๐๐ ลิตร ปจจุบันหนวยงานมีเฮลิคอปเตอรลําเลียงน้ํา จํานวน ๕ 
ลํา เฮลิคอปเตอรขนาดเล็ก จํานวน ๒ ลํา  

- กรณีเรื่อง UAV ผูบัญชาการทหารสูงสุดไดส่ังการใหกองทัพอากาศชวยดู อยางไรก็ตาม UAV 
มีการนํามาใชท่ัวโลก หนวยงานมีการแบงกันอยางชัดเจนตามเสนแบง กองทัพอากาศดูแลในเรื่อง
ยุทธศาสตร วิสัยการบินไกล ระยะการบินสูง กองทัพเรือใชในนานน้ํา บริเวณชายหาด กองทัพบกใช
ตั้งแต Mini UAV, Micro UAV, DIY UAV, ทุกอยางมีขั้นตอนและหลักการ และแบงแยกกนัอยางชัดเจน 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หนวยงานควรมีเจตนารมณการเปดเผยขอมลูใหเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เมื่อสะทอน

ตอคณะกรรมาธิการและสภาผูแทนราษฎร จะทําใหประชาชนท่ัวไปเกิดความเชื่อใจตอกองทัพมาก
ย่ิงขึ้น  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดงบการเงินของ ททบ. ๕ ยอนหลัง ๑๐ ป โดยเริ่มยอนหลังตั้งแตป ๒๕๖๕ 

เปนตนไป 
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๒๐ 
 

๒. ขอรายละเอียดจํานวนนายพลที่อยูภายใตกองทัพบกทั้งหมด 
- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดขอมูลการชวยเหลืออากาศยานดับไฟปา 

โดยระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับการจํานวนวันท่ีของการขึ้นบิน ชื่อรุนอากาศยานท่ีมี/มีจํานวนกี่ลํา ปริ
มาตรการบรรทุกน้ําตอลํามีจํานวนกี่ลิตร ระยะเวลาที่ใชในการบินตอครั้ง ประเภทของการชวยเหลือใน
แตละครั้ง/ความสามารถในการตรวจจับความรอน และงบประมาณท่ีใชตอครั้งเปน OM Cost  

- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๑ 
และประเภทที่ ๒ โดยแยกวาเงินนอกงบประมาณแตละประเภทเปนรายรับจากกิจการประเภทใด 

- นายเอกราช  อุดมอํานวย กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดงบดําเนินงาน คาใชจายในการปฏิบัติงานดานจิตวิทยาและงานปฏิบัติการ 

มลชน  
๒. ขอรายละเอียดคาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทหาร และ

หนวยงานมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและมียุทธศาสตรในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางไร 
๓. ขอรายละเอียดคาใชจายในการสรางความสัมพันธกับเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอขอมูลผลการดําเนินงานแผนงาน

บูรณาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สถิติการจับกุม และมีการบําบดัรักษาแลวจํานวนเทาใด 
- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอมูลเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน ปจจุบันหนวยงานมีรายไดท่ี เปนเงินนอก

งบประมาณ ท้ังประเภทท่ี ๑ และประเภทท่ี ๒ มาจากแหลงใดบาง รวมท้ังในแตละกิจกรรมมีรายได
จํานวนเทาใด 

๒. รายละเอียดการเบิกจายคาใชจายดานกําลังพลของ กอ.รมน. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสามจังหวัด
ชายแดนใต ๕ ปยอนหลัง 

- นายณัฐพงศ  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารขอมูลรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ 
สถิติการผูเขาใชงานแตละกิจกรรม มีจํานวนผูใชงานเทาใด 

- นายเอกราช  อุดมอํานวย กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอมูลงบประมาณการจัดซื้อยุทธอาภรภัณฑ และงบพลาธิการ ในปงบประมาณท่ีผานมา  
วามีการจัดซื้อรายการใดบาง 
๒. ขอมูลประกาศ คําส่ัง หรือนโยบาย เกี่ยวกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศวา

หนวยงานมแีนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศอยางไร 
๓. จํานวนผูที่เกษียณและยังอาศัยอยูในบานพัก มีจํานวนกี่ราย และหนวยงานมีแนวทางในการ

จัดหาบานพักใหกับขาราชการในสังกัดทั้งหมดกี่ยูนิต และปจจุบันตองจัดหาเพ่ิมเติมจํานวนเทาใด 
๔. เอกสารงบการเงินของ ททบ. ๕ 
๕. โครงการเพ่ิมเติมทหารราบท่ี ๑๑ งบประมาณ ๔๐๑ ลานบาท วามีเหตุผลความจําเปน

อยางไร 
- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณ ๒.๘๖ ลานบาท วามีทิศทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของกองทัพอยางไร 
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- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอมูลสถานะโครงการในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีการผูกพันตามสัญญาตาง ๆ ขอใหหนวยงาน

ชี้แจงวาสามารถลงนามในสัญญาในโครงการป พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หรือไม 

๒. ขอมูลวาหนวยงานมีรายไดจากเงินนอกงบประมาณจํานวนเทาใด 
- นางสาวภคมน  หนุนอนันต กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. กองทัพบกไดวาจาง ททบ. ๕ ในการผลิตรายการหรือไม และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
มีการผลิตรายการใดบาง รวมท้ังลักษณะของสัญญาเปนรูปแบบใด 
๒. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีงบในการจาง ททบ. ผลิตส่ือหรือไม หากมี เปนโครงการใดบาง 

รวมท้ังลักษณะของสัญญาเปนรูปแบบใด 
๓. รายละเอียดงบการเงินของ ททบ. ๕ 
๔. ปจจุบันกองทัพบกและกองทัพอากาศมีเฮลิคอปเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจการดับไฟปา

จํานวนกี่ลํา และไดรวมภารกิจการดับไฟฟาจํานวนกี่ครั้ง รวมท้ังเฮลิคอปเตอรท่ีหนวยงานมีสามารถ
บรรทุกน้ําไดปริมาตรเทาใดตอครั้ง 

- นางสาวศศินันท  ธรรมนิฐินันท กรรมาธิการ ขอเอกสารจํานวนรายจายท่ีเกี่ยวของกับกําลังพล
ทั้งหมด 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของ ททบ. ๕ รวมทั้งความเห็นของผูสอบบัญชี ยอนหลัง ๑๐ ป 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการทุกโครงการท่ีอยูในเอกสารประกอบการชี้แจงของหนวยงาน 
๒. ขอมูลบัญชีโซเชียลมีเดียท่ีเปนบัญชีทางการของหนวยงาน และในการจัดทําบัญชีมีการใช

งบประมาณสวนใด 
๓. รายละเอียดผลผลิตของกิจกรรมเสริมสรางอุดมการณรักชาติ 
๔. รายละเอียดโครงการในแผนงานบูรณาการยาเสพติด 
๕. รายละเอียดคาใชจายสํานักงานผูชวยทูตทหารบกในตางประเทศ มีอัตรากําลังคนจํานวน

เทาไร และที่ใดบาง 

คณะกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

 
กองทัพเรือ      ๑๙,๘๐๘,๘๔๙,๘๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทัพเรือในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบวาความคืบหนาของหนวยงานในการรวมบูรณาการกับสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติเกี่ยวกับการชวยเหลือนักทองเที่ยว 
- เมื่อพิจารณาโครงสรางของศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลมีลักษณะ

เชนเดียวกันกับกองทัพเรือ อีกท้ังกําลังพลของ ศรชล. สวนใหญเปนการดึงกําลังพลของกองทัพเรือมา
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ปฏิบัติหนาท่ี แต ศรชล. กับมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการกอสรางบานพัก ทั้งที่กําลัง
พลท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีอาจมีบานพักอยูท่ีตนสังกัด ขอทราบวาสาเหตุการกอสรางบานพักและใครเปน 
ผูอยูอาศัย  

- กรณีเรื่องการจัดซื้อเรือดําน้ําหนวยงานควรตองหาทางออกเพ่ือแกไขปญหาที่เกิด สวนปญหา
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องยนต MTU สําหรับเรือดําน้ํา ประเทศจีนไมมีสิทธิท่ีจะบอกวามีสิทธิผลิตอยูแลว 
โดยไมมีการอนุญาตจากประเทศเยอรมันกอน และยังไมมีการแสดงเอกสารใหกับประเทศไทยวาเคามี
สิทธิในการผลิต ภายหลังการเซ็นสัญญาก็ไดรับงบประมาณไปแลว จํานวน ๒ งวด จึงดําเนินการสง
เอกสารเพ่ือขอราคาเครื่องยนตจาก MTU ทําใหไมเปนไปตามขอตกลง ขอทราบวาเงินชดเชย 
ที่กองทัพเรือไดกับระยะเวลา ๔ ป ควรไดรับการเงินชดเชยมากกวานี้หรือไม  

- ขอทราบวาหนวยงานมีเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๒ หรือไม ถามี เปนรายรับจากกิจการ
ประเภทใด 

- กรณีรายไดคาเชาที่เกิดจากพ้ืนที่ ECC ประมาณ ๓๐ กวาลานบาท ขอทราบวารายไดดังกลาว
หนวยงานนําเขากองทุนใด 

- กรณีท่ีปรากฏเปนขาวเรื่องเรือดําน้ําของไทยท่ีทางรัฐบาลจีน (ผูขาย) จะนําเรือดําน้ําไปเสนอ
ขายใหกับประเทศอินโดนีเซียและเครื่องยนตเรือดําน้ําใชเครื่องยนตของเยอรมัน ขอทราบวาขอเท็จจริง
เปนอยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดซื้อของจากองคการทหารผานศึก 
และหนวยงานมตีรวจสอบและติดตามอยางไร 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งผูชวยทูตทหารในแตประเทศ หนวยงานมีการยึดโยง 
กับยุทธศาสตรและมีการปรับแผนการดําเนินงานอยางไร  

- กรณีกิจการไฟฟาบริเวณพ้ืนท่ีสัตหีบ ท่ีปจจุบันกองทัพเรือไดมีการซื้อไฟฟาจากการไฟฟา 
ฝายผลิตและจําหนายผานระบบโครงขายของตนเองใหกับประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง แตอัตราการ
ขายไฟฟาใหกับประชาชนกับมอีัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัอัตราที่การไฟฟาสวนภูมภิาคจําหนายใหกบั
ประชาชน ขอทราบวาเหตุผลในการจําหนายไฟฟาใหกับภาคประชาชนท่ีอัตราท่ีสูง และหนวยงานมี
แผนการดําเนินงานที่จะโอนภารกิจไปใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือไม อยางไร หากมีการโอนภารกิจ
ไปใหกับการไฟฟา การไฟฟาตองชําระเงินที่กองทัพเรือลงทุนเปนจํานวนเทาไหร  

- สอบถามผลการดําเนินงานโครงการเรือหลวงชาง ซึ่ งหนวยงานไดรับงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายละเอียดโครงการท่ีมีการขอรับ จัดสรรงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เปนอยางไร 

- โครงการจัดหาเรือดําน้ํา มีวัตถุประสงคของโครงการอยางไรและมีความคุมคาเพียงใด 
- หนวยงานควรเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย และทันภายใน

ปงบประมาณ 
- หนวยงานควรใหความสําคญักับงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ควบคูกับการจัดหาอาวุธ

และยุทโธปกรณ 
- โครงการพัฒนาท่ีพักอาศัยประเภทแฟลต โครงการปรับปรุงเขื่อนปองกันน้ําทวม โครงการ 

วางระบบทอน้ําประปา โครงการกอสรางอาคาร และโครงการกอสรางถนน เหตุใดหนวยงานจึงกําหนด
ชั้นความลับของขอมูลเปน “ลับมาก” 
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- ขอใหชี้แจงวาหนวยงานมีแผนในการบริหารจัดการบานพักสวัสดิการอยางไร โดยเฉพาะ
นายทหารชั้นผูใหญ ทหารนอกราชการ และทหารที่เกษียณอายุราชการ 

- เงินนอกงบประมาณของหนวยงาน ปจจุบันหนวยงานมีรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ  
ทั้งประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มาจากแหลงใดบาง รวมท้ังในแตละกิจกรรมมีรายไดจํานวนเทาใด 

- ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนวยงานมีการเบกิจายงบบุคลากรท้ังหมดรอยละเทาใด 
- ตองการทราบความจําเปนในการกอสรางอาคารกองบัญชาการกองเรือยุทธการ อาคาร 

Utility Hall และอาคารพระนิเวศน 
- ความคืบหนาโครงการสรางรันเวยสนามบินอูตะเภา มีการเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจางแลวหรือไม 
- โครงการจัดซื้อรถหุมเกราะลอยาง ๘x๘ จํานวน ๑๕ คัน ซึ่งโอนเปล่ียนแปลงไปยังโครงการ

อื่น สอบถามวาในทายท่ีสุดมีการจัดซื้อรถหุมเกราะลอยาง ๘x๘ หรือไม 
- Offset Policy มีโครงการใดบางที่อยูภายใตนโยบายดังกลาว 
- คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส สอบถามวา นอกจากการจัดกิจกรรม 

ในวันเอดสโลก หนวยงานมีการดําเนินงานอยางไร 
- แนวทางการจัดซื้อเรือดําน้ําในปจจุบันเปนอยางไร 
- เครื่องบินลําเลียง งบประมาณ ๓,๘๐๐ ลานบาท มีความจําเปนอยางไร และนําไปใชใน

ภารกิจใด 
- หนวยงานควรปรับปรุงแนวทางการจัดทําเอกสารงบประมาณและเอกสารประกอบการชี้แจง

ตอคณะกรรมาธิการ โดยควรใชแนวทางการเปดเผยเปนหลักและปกปดเปนขอยกเวน 
- สอบถามความคืบหนาการจัดซื้อเรือฟริเกต (Frigate) วาสถานะปจจุบันเปนอยางไร 
- สอบถามรายละเอียดโครงการจัดซื้อเรือดําน้ํา รวมท้ังกิจกรรมสนับสนุนโครงการท้ังหมด  

มีแผนงานอยางไร  
- โครงการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหาร คาใชจายในการ

ปฏิบัติงานในการเสริมสรางความรวมมือกับมิตรประเทศ งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สอบถาม
วามีการนํางบประมาณไปดําเนินงานอยางไรในการเสริมสรางความรวมมือกับมิตรประเทศ 

- งบประมาณท่ีเกี่ยวของกบัการปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด ในสวนของการบําบัด
ยาเสพติด หนวยงานมีหลักการและวิธีการอยางไร รวมทั้งมีตัวชี้วัดอยางไร 

- หนวยงานมีแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดอยางไร เพ่ือใหสามารถรองรับ
ประชาชนไดจํานวนมากขึ้น 

- รายไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แบงให
กองทัพเรือจากการเชาท่ีไดรับจากเอกชน ขอมูลถึงปจจุบัน กองทัพเรือไดรับเงินมาแลวจํานวนเทาใด 
และเงินสวนดังกลาวปรากฏอยูในงบประมาณประเภทใด รวมท้ังหนวยงานไดนํามาสมทบกับ
งบประมาณแผนดินหรือไม 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีเฮลิคอปเตอรลําเลียงปจจุบันม ีจํานวน ๔ ลํา ๒ ลํา กําลังจะปลดระวางในป ๒๕๖๘ จึงมี

ความจําเปนตองจัดหาเพ่ิมอีก ๒ ลํา  
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- กรณีเรือดําน้ํากองทัพเรือไดเซ็นสัญญาในป ๒๕๖๐ ทางประเทศเยอรมันยังไมถูก Embargo
ทําใหมีสิทธิผลิตเครื่องขาย กองทัพเรือกับประเทศจีนจึงไดมีการเซ็นสัญญากัน ในป ๒๕๖๒ ทาง
เยอรมันมี Embargo อีกฉบับและผนวกวาเครื่องนี้หาม ทั้งที่มีการตอเรือไปแลวเปนระยะเวลา ๒ ป จึง
ไดมีการหาทางออกในเรื่องนี้ สุดทายทางประเทศจีนจะตอเครื่องใหใหม แตทางกองทัพเรือประเสธไม
รับการตอเครื่อง และไดสงทีมไปตรวจสอบและไมมีทางออก จึงมีการเซ็นรับเครือ่งใหม ปจจุบันรัฐมนตรี
กลาโหมไดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและอยูในระหวางการลงนาม ขณะนี้ทางประเทศจีนจาย
ชดเชยประมาณ ๒๐๐ กวาลานบาท  

- กรณีเรือชางในป ๒๕๖๗ กองทัพเรือจัดซื้อระบบอํานวยการรบ เรดาร ปน ขณะนี้ได
ผูประกอบการเปนท่ีเรียบรอย คาดวาจะมีการลงนามเซ็นสัญญากอนท่ีจะเกษียณ สวนในป ๒๕๖๘ จะ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในสวนของระบบส่ือสารและปน ก็จะสมบูรณแบบ 

- กรณีงานวิจัย กองทัพเรือสามารถผลิตอุตสาหกรรมจากงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ชัดเจน 
เชน ประภาคาร ในอดีตกองทัพจัดซื้อจากเมืองนอก แตปจจุบันกองทัพสามารถดําเนินการสรางไดเอง 
เครื่องบินทะเล กองทัพสามารถผลิตออกมาเปนลําแรกในเร็ว ๆ นี้ อากาศยานไรคนขับขึ้นลงแนวดิ่ง 
ปจจุบันกองทัพสามารถคิดตนแบบไดเปนที่เรียบรอยและปลายปนี้จะนําออกมาบิน และใบจักร เปนตน 

- กรณีเรื่องยาเสพตดิ ปจจุบันหนวยงานมกีารประมาณสถานการณวาจะมีการลักลอบขนยาเสพ
ติดบริเวณใด ซึ่งในป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ จับยาบาได ๓๑ ลานเม็ด ยาไอซ ๖,๐๐๐ กิโล เฮโรอีน ๔๐ กิโล 
เคตามีน ๔๕ กิโล สวนในป ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ จับยาบาได ๒๑ ลานเม็ด ยาไอซ ๑,๕๐๐ กิโล เฮโรอีน 
๒๖๐ กิโล อยางไรก็ตาม กองทัพทั้ง ๓ เหลาทัพ จะดําเนินการอยางเต็มที่ 

- กรณีการสรางรันเวยที่อูตะเภา ทางรัฐบาลจะใหงบประมาณในการดาํเนินการแตพอมีการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ทางรัฐบาลใหทางกองทัพไปกูเงินเพ่ือมาดําเนินงาน ขณะนี้ขั้นตอนการ
กอสรางรันเวยจะไดตวัผูประกอบการในเดอืนสิงหาคมนี ้จะทําใหมีรถไฟความเร็วสูง ๓ สถานี ดอนเมือง 
สุวรรณภูมิ อูตะเภา โรงแรม คอมเพล็กซขนาดใหญ และเปน Hub ของสายการบิน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะ
ทํากองทัพเรือไดคาเชาท่ี งบประมาณในสวนนี้กองทัพนําไปปรับปรุงความเปนอยูของทหาร เชน โรง
นอนทหาร เปนตน 

- กรณียุทธอาภรณกอนการเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส กองทัพใหงบ
ยุทธอาภรณประมาณ ๕๐๐ กวาลานบาท แตเมื่อเกิดการแพรระบาดกองทัพไมจายคายุทธอาภรณ เมื่อ
สถานการณสงบกําหนดมกีารจายคายุทธอาภรณ ๔ กลุม พลทหาร นักเรียนจา นักเรียนดุริยางค นักเรือ
นายเรือ  

- กรณีอุตสาหกรรมปองกันประเทศตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กองทัพไดตออุตสาหกรรม 
ในประเทศไวเปนจํานวนมาก 

- กรณี Early Retire คณะรัฐมนตรอีนุญาตสําหรบัผูที่ตองการ Early Retire แบบใหเงินและยศ 
ซึ่งจะเปนชองทางการลดกําลังพล 

- กรณีโรงพยาบาลทหารเรือเปนที่ ๑ ในเรื่อง การผาตัดตา หัวใจ ซึ่งผูเขาใชบริการรอยละ ๗๐ 
เปนประชาชน โดยไมมีชองทหารทําใหทหารและประชาชนเทากันในการรักษา  

- กรณีงบประมาณ จํานวน ๓๔ ลานบาท อยูในกองทุนเงินสวนแบงรายได ซึ่งกระทรวงการคลัง
รับทราบและมีระเบียบรองรับเกี่ยวกับการใชเงินอยางชัดเจน ขออนุญาตจัดสงรายละเอียดเปนเอกสาร 
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- กรณีบานพักขาราชการกองทัพเรือ หนวยงานใหบานพักสําหรับขาราชการชั้นผูนอย สวนผูที่มี
ตําแหนงนาวาเอกพิเศษจะไมมีสิทธิไดพักบานหลวง  

- กรณีการกอสรางกองบัญชาการกองเรือยุทธการ เนื่องจากของเดิมมีอายุการใชงานประมาณ 
๕๐ ป ทําใหตองมีการสรางใหม สวนการกอสรางพิพิธภัณฑทหารเรือหนวยงานตองการใหเปนแหลง
ทองเที่ยวของประชาชน นักทองเที่ยว และขาราชการกองทัพ 

- กรณีเรือดําน้ําท่ีมีขาววาประเทศจีนจะไปขายใหประเทศอินโดนีเซีย หนวยงานไดดําเนินการ
ตรวจสอบและไดมีการแถลงขาวเปนที่เรียบรอยวาไมเปนไปตามขาวที่ปรากฏ  

- กรณีการลดลงของจํานวนผูทรง ปจจุบันผูทรงมี จํานวน ๕๒๑ นาย ในป ๒๕๗๑ คงเหลือ 
จํานวน ๒๖๒ นาย  

- กรณีกิจการไฟฟา ในอดีตท่ีผานกองทัพเรือไปตั้งอยูสัตหีบในขณะนั้นยังไมมีการไฟฟาสวน
ภูมิภาค กองทัพเรือจึงไดดําเนินการเอง ประกอบกับปริมาณชาวบานท่ีเขามาอยูบริเวณพ้ืนท่ีใกลมี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้น แตมีเสนท่ีเปนสัมปทานโดยกองทัพเรือไดทําหนังสือถึงการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เพ่ือที่จะดูแลเฉพาะทหารเรอืและทาเรือเทานั้น สวนประชาชนใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนดูแลทั้งหมด 
ท้ังนี้ หากการไฟฟาสวนภูมิภาคพรอมรับกองทัพเรือพรอมท่ีจะให สวนพ้ืนที่ ECC เปนเขตพ้ืนที่
สัมปทานของกองทัพเรือ  

- กรณีสถานีไฟฟาแรงสูง (Substation) หากมีผูประกอบการขนาดใหญ ผูนั้นตองเปน
ผูรับผิดชอบจายเงินคาหมอแปลงเอง ทําให ECC ตองรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางสถานี
ไฟฟาแรงสูง (Substation) ที่เขาไปในพ้ืนที่ ECC ทั้งหมด  

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หนวยงานควรมีเจตนารมณการเปดเผยขอมลูใหเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เมื่อสะทอน

ตอคณะกรรมาธิการและสภาผูแทนราษฎร จะทําใหประชาชนท่ัวไปเกิดความเชื่อใจตอกองทัพมาก
ย่ิงขึ้น  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ  ประวีณวงศวุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารเสนทางการเงินโครงการสัมปทาน 

อูตะเภาและระเบียบการใชเงินทั้งหมด 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอรายละเอียดจํานวนนายพลท่ีอยูภายใตกองทัพเรือ

ทั้งหมด 
- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๑ 

และประเภทที่ ๒ โดยแยกวาเงินนอกงบประมาณแตละประเภทเปนรายรับจากกิจการประเภทใด 
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดเหตผุลในการจําหนายไฟฟาใหกับภาคประชาชนที่อัตราที่สูง และหนวยงานมี

แผนการดําเนินงานท่ีจะโอนภารกิจไปใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือไม อยางไร หากมีการโอนภารกิจ
ไปใหกบัการไฟฟา การไฟฟาตองชําระเงินที่กองทัพเรือลงทุนเปนจํานวนเทาไหร 

๒. ขอรายละเอียดหลักการ เหตุผล และความจําเปนในการขยายเขตบริการไฟฟาเพ่ิมไปยัง
พ้ืนที่นอกเขตบริการ เชน สนามบินอูตะเภาหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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๓. ขอรายละเอียดแผนการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง (Substation) และงบประมาณท่ีขอรับ
การจัดสรรเปนงบประมาณมาจากสวนใด รวมถึงเหตุผลความจําเปนในการประกอบธุรกิจไฟฟาเพ่ือ
แสวงหากําไร 

- นายธเนศ  เครือรัตน กรรมาธิการและท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอขอมูลโครงการจัดหาเครื่องบินลําเลียงสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ซึ่งเปนงบผูกพันป 

พ.ศ. ๒๕๖๘ – พ.ศ. ๒๕๗๒ โดยขอขอมูลรายละเอียดโครงการและชนิดของอากาศยาน 
๒. รายละเอียดโครงการเรือหลวงชาง ท่ีมีการขอรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๘ 
- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอขอมูลรายละเอียดโครงการจัดหาเรือดําน้ํา 

วัตถุประสงคของโครงการ และความคุมคาในการดําเนนิการ  
- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธกิาร ขอเอกสารขอมูลเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน 

ปจจุบันหนวยงานมีรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ ท้ังประเภทท่ี ๑ และประเภทที่ ๒ มาจากแหลง
ใดบาง รวมทั้งในแตละกิจกรรมมีรายไดจํานวนเทาใด 

- นายณัฐพงศ  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารขอมูลรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ 
สถิติการผูเขาใชงานแตละกิจกรรม มีจํานวนผูใชงานเทาใด 

- นายสุรเชษฐ  ประวีณวงศวุฒิ กรรมาธิการ ขอขอมูลสถานะโครงการ แผนงาน และผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังสวนแบงรายไดท่ีหนวยงานจะไดรับจากโครงการท่ีเกี่ยวของกับสนามบินอูตะเภา 
(เอกสารงบประมาณหนา ๘๕๐) 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอมูลสถานะโครงการในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีการผูกพันตามสัญญาตาง ๆ ขอใหหนวยงาน

ชี้แจงวาสามารถลงนามในสัญญาในโครงการป พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หรือไม 

๒. หนวยงานมีรายไดจากเงินนอกงบประมาณจํานวนเทาใด 
- นางสาวศศินันท  ธรรมนิฐินันท กรรมาธิการ ขอเอกสารผลการสอบขอเท็จจริงกรณีเรือหลวง

สุโขทัยอับปาง และจะมีการเปดเผยขอมูลเมื่อใด 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการทุกโครงการท่ีอยูในเอกสารประกอบการชี้แจงของหนวยงาน 
๒. ขอมูลบัญชีโซเชียลมีเดียท่ีเปนบัญชีทางการของหนวยงาน และในการจัดทําบัญชีมีการใช

งบประมาณสวนใด 
๓. รายละเอียดโครงการในแผนงานบรูณาการยาเสพติด 
๔. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แผนงานบูรณาการชายแดนใต ตัวชี้วัด

ของโครงการมีผลสัมฤทธิ์อยางไร 
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กองทัพอากาศ      ๒๒,๖๒๐,๗๑๖,๒๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทัพอากาศในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบวาหนวยงานมีเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๒ หรอืไม ถามี เปนรายรับจากกิจการ

ประเภทใด 
- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดซื้อของจากองคการทหารผานศึก 

และหนวยงานมตีรวจสอบและติดตามอยางไร 
- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งผูชวยทูตทหารในแตประเทศ หนวยงานมีการยึดโยง 

กับยุทธศาสตรและมีการปรับแผนการดําเนินงานอยางไร  
- หนวยงานควรเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย และทันภายใน

ปงบประมาณ 
- หนวยงานควรใหความสําคญักบังบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ควบคูกับการจัดหาอาวุธ

และยุทโธปกรณ 
- โครงการพัฒนาท่ีพักอาศัยประเภทแฟลต โครงการปรับปรุงเขื่อนปองกันน้ําทวม โครงการ 

วางระบบทอน้ําประปา โครงการกอสรางอาคาร และโครงการกอสรางถนน เหตุใดหนวยงานจึงกําหนด
ชั้นความลับของขอมูลเปน “ลับมาก” 

- ขอใหชี้แจงวาหนวยงานมีแผนในการบริหารจัดการบานพักสวัสดิการอยางไร โดยเฉพาะ
นายทหารชั้นผูใหญ ทหารนอกราชการ และทหารที่เกษียณอายุราชการ 

- เงินนอกงบประมาณของหนวยงาน ปจจุบันหนวยงานมีรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ  
ทั้งประเภทท่ี ๑ และประเภทที่ ๒ มาจากแหลงใดบาง รวมท้ังในแตละกิจกรรมมีรายไดจํานวนเทาใด 

- ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนวยงานมกีารเบิกจายงบบุคลากรท้ังหมดรอยละเทาใด 
- คาใชจายในการจัดซื้ออากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอรเพ่ือใชในการเดินทางของ 

พระบรมวงศานุวงศและบุคคลสําคัญ ซึ่งมีการตั้งงบประมาณในสวนของสํานักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สอบถามวาเหตุใดงบประมาณในสวนนี้จึงไมตั้งอยูในสวนของกองทัพอากาศ 

- โครงการปองกันทางอากาศฐานท่ีมั่นทางทหารของกองทัพอากาศ สอบถามวามีการตั้งระบบ
ดังกลาวในทุกหนวยของกองทัพอากาศหรือไม และจะมีการขยายผลการปองกันไปยังพ้ืนที่ของพลเรือน
หรือไม 

- Offset Policy มีโครงการใดบางที่อยูภายใตนโยบายดังกลาว 
- คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส สอบถามวา นอกจากการจัดกิจกรรม 

ในวันเอดสโลก หนวยงานมีการดําเนินงานอยางไร 
- โครงการจัดหาเครื่องบินตามมาตรา ๒๗ ผูกพัน ๕ ป ผลการสอบราคาเปนอยางไร และมี

รายละเอียดขอเสนอเปนอยางไร 
- การปนผลหุน TAI หนวยงานมแีนวนโยบายในการจัดการอยางไร 
- งบประมาณสนามกฬีาของกองทัพอากาศ มีความคืบหนาอยางไร 
- หนวยงานมีแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแพทยและพยาบาลของโรงพยาบาล 

ในสังกัดอยางไร 
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- หนวยงานมีแนวทางการดําเนินการกรณีสนามงอูยางไร 
- หนวยงานควรปรับปรุงแนวทางการจัดทําเอกสารงบประมาณและเอกสารประกอบการชี้แจง

ตอคณะกรรมาธิการ โดยควรใชแนวทางการเปดเผยเปนหลักและปกปดเปนขอยกเวน 
- งบประมาณท่ีเกี่ยวของกบัการปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด ในสวนของการบําบัด

ยาเสพติด หนวยงานมีหลักการและวิธีการอยางไร รวมทั้งมีตัวชี้วัดอยางไร 
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย งบประมาณ ๗๑ ลานบาท สอบถามวากิจกรรม

สนับสนุนพระราชภารกิจ จํานวน ๖๒.๓ ลานบาท เปนคาใชจายรายการใดบาง 
- การเปดถนนในค ายทหารของกองบิน  ๔๑  จังหวัด เชียงใหม  ป จ จุบั นหน วยงาน 

มีการดําเนินการอยางไร และเกณฑการผานเขา - ออก กองบิน ๔๑ เปนอยางไร 
- โครงการขยายวงแหวนรอบ ๑ สอบถามวามีการศึกษาจากกระทรวงคมนาคมหรือไม  

วาจะดําเนินการจัดทําทางลอด 
- หนวยงานมีแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดอยางไร เพ่ือใหสามารถรองรับ

ประชาชนไดจํานวนมากขึ้น 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- กรณีโครงการผูกพันใหมในป ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ เปนโครงการจัดหาเครื่องบินขับไลโจมตี

ทดแทน ตั้งงบประมาณไว จํานวน ๑๙,๕๐๐ ลานบาท เพ่ือมาทดแทนเครื่องบิน F16 ฝูงบิน ๔๐๓ 
ปจจุบันกองทัพมีฝูงบินขับไลโจมตีท่ีสําคัญ จํานวน ๕ ฝูงบิน จะปลดประจําการในป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 
จํานวน ๓ ฝูงบิน ประกอบดวย ฝูงบิน F16 ท่ีโคราช ฝูงบินกองบิน ๒๑ และ ๒๓ ดวยเทคโนโลยีท่ีมี
ความทันสมัยมากขึ้น กองทัพมีแผนในสมุดปกขาววาจะหาเครื่องบินขับไลโจมตีมาทดแทนเพียง ๑ ฝูง
เทานั้น โครงการนี้อยูในระหวางการคัดเลือกและพิจารณาจากเครื่องบิน ๒๐ แบบ ท้ังหมด และ
คัดเลือกใหเหลือ ๖ แบบ ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเครื่องบินท่ีมีอยู โดยพิจารณาจากอายุการใชงาน 
การซอมบํารุง การถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาตอยอด และการคาตางตอบแทน  

- กรณีโครงการพัฒนาการปองกันฐานท่ีตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ เปนการจัดหาระบบ
ปองกันทางอากาศรวมหนึง่ระบบพรอมอะไหลการฝกอบรม และคาใชจายอื่นที่จําเปนโครงการผูกพันใน
ป ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ สวนโครงการพัฒนาปองกันท่ีตั้งทางทหารกองทัพอากาศ ผูกพันในป ๒๕๖๘ – 
๒๕๗๐ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศขาวอากาศเพ่ือการบินของกองทัพอากาศ เปนเรดารตรวจ
อากาศประจําการท่ีโรงเรียนการบิน ๑ ระบบ ผูกพัน ๓ ป โครงการพัฒนาขีดความสามารถการสงบํารุง 
เครื่องบินฝกนักเรียนขับไลขั้นตน T50 ผูกพัน ๓ ป เปนเรื่องการปรับระบบการฝกเพ่ือสํารองอะไหลใน
การฝก และโครงการอาคารบริการทางการแพทยท่ีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ท่ีโรงเรียนการบิน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวดันครปฐม เพ่ือมาทดแทนอาคารเดิมที่มีอายุการใชงานประมาณ ๕๓ ป ผูกพัน ๓ ป 

- กรณีการชดเชยการนําเขายุทโธปกรณหรือโพลีซี เปนการชดเชยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติของระบบบัญชาการและควบคุม รวมถึงเหลาทัพอื่นดวยเชนกัน สวนระบบปองกันภัยทาง
อากาศการสงกําลังบํารุงใหกับหนวยงานของกองทัพและบริษัทท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ เปนการสงเสริมใหมีความรวมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เพ่ือจัดหาชิ้นสวนของ
อากาศยานหรือผลิตชิ้นสวนของอากาศยานในประเทศไทยท่ีสามารถดํารงขีดความสามารถในการซอม
บํารุงของกองทัพอากาศได การสงเสริมทักษะการซอมบํารุงใหกับขาราชการหรือกําลังพล สวนการ
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๒๙ 
 
ชดเชยทางออมหนวยงานมองเรื่องการนํามาลงทุนในประเทศ เชน ดานเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หรือ
พลังงานทดแทน การตั้งศูนยนวัตกรรม การสงเสริมความรวมมือดานความปลอดภัยทางไซเบอร  

- กรณีการบูรณาการยาเสพติดของกองทัพไมมีความซ้ําซอน ในป ๒๕๖๗ ไดรับงบประมาณ 
จํานวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท แบงเปนงบโครงการปองกันยาเสพติด ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาทเศษ งบโครงการ
ปราบปราม ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท งบโครงการบําบัด ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๖๘ ไดรับเพ่ิม จํานวน 
๑๓ ลานบาท แบงเปนงบโครงการปองกันยาเสพติด ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท งบโครงการปราบปรามยาเสพ
ติด ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบบําบัด ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท่ีผานมามีการติดตามผลงบบําบัดวามีผล
เปนอยางไร เพ่ือใหการใชงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด 

- กรณีเรื่องของความกาวหนางบผูกพัน ป ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ โครงการ ๓ โครงการสามารถลงนาม
ไดในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และ ๔ โครงการสามารถลงนามไดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ทําใหท้ัง ๗ 
โครงการสามารถดําเนินการไดทันปงบประมาณ และจะเห็นผลผลิตในป ๒๕๖๘ เปนตนไป 

- กรณีเรื่องของงบการแกปญหาโรคเอดส กองทัพอากาศใหความรูแกขาราชการ พลทหาร 
นักเรียนทหาร และประชาชน กองบินทุกกองบิน รวมถึงท่ีตั้งดอนเมือง การจัดซื้อวัสดุสายแพทยการ
ปองกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย การจัดหาชุด PPE การซื้อน้ํายาคัดกรอง HIV การตรวจ
กําลังพลและประชาชนท่ีเขามารับบริการ และการจัดซื้อถุงยางอนามัยแจกจายกับกําลังพลและ
ประชาชน 

- เรื่องของแผนการโอนคืนสนามงูหรือสนามกอลฟ กองทัพอากาศไดตั้งคณะทํางานรวมกับ 
การทาอากาศยาน เพ่ือพิจารณารวมกันวาการจะนําท่ีดินไปดําเนินการตองพิจารณาอยางรอบครอบ 
สวนการสรางโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน เปนขนาด ๑๕๐ เตียง รักษาผูปวย จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน 
เปนโครงการในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ขณะนี้ปดโครงการเปนท่ีเรียบรอย 

- กรณีสนามฮอกกี้กองทัพอากาศ ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีแลวเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
และในป ๒๕๖๗ มีการปรับปรงุถนนและลานจอดขางสนาม คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๗ รวมถึงการสรางหองน้ําและคลังพัสดุ พรอมส่ิงอํานวยความสะดวก คาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

- กรณีเรื่องของความตองการอากาศยานไรคนขับ กองทัพอากาศมีการพัฒนาและเตรียม
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับอากาศยานและคนขับโดยตรง โดยจัดตั้งกองบิน ๓ ท่ีวัฒนานคร เพ่ือ
เปนฐานบินของอากาศยานไรคนขับ รวมถึงหนวยงานดานยุทธการในการปฏิบัติการของอากาศยานไร
คนขับที่นํารองในการนําสูการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมนักบิน และผูปฏิบัติงานดานอากาศยานไร
คนขับของกระทรวงกลาโหมตอไป 

- กรณีการบูรณการรวมกันเรื่องภารกิจเกี่ยวกับอากาศยานไรคนขับทั้ง ๓ เหลาทัพ ตองมีการ
หารือเพ่ือหาความพรอมของเหลาทัพ 

- กรณีภารกิจสนับสนุนแกปญหาไฟปาในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัดภาคเหนือในปนี้ กองทัพอากาศ 
ไดจัดเครื่องบินแบบ UAV หรือ Arrow Star ไปตรวจจุดความรอนและตรวจพบจุดความรอนถึง  
๘,๒๘๙ จุด พรอมวิเคราะห หลังจากนั้นจะใชเครื่องบินลาดตะเวนตรวจพิสูจนทราบพ้ืนท่ีไฟปา 
ดวยสายตาดวย AU23 ปฏิบัตภิารกิจไป ๑๕ เที่ยวบิน ๒๔ ชั่วโมงบิน ทั้งนี้ กองทัพอากาศมีเครื่องบินที่
บินกระจายเสียงใหประชาชนไดรับทราบถึงผลกระทบจากการเผาปาดวย AU23 ๕ เที่ยวบิน ๙.๕ 
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๓๐ 
 
ชั่วโมงบิน พรอมเครื่องบินควบคุมไฟปาแบบทิ้งน้ําโดย BT67 จํานวน ๓๐ เที่ยวบิน ๓๕.๓ ชั่วโมงบิน 
เปนการปฏิบัติภารกิจเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ 

- กรณีการพิจารณาสิทธิของประชาชนในโรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลภูมิพลรับผูปวยปละ
ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนเศษ เปนขาราชการและครอบครัวประมาณปละ ๖๕,๐๐๐ คนเศษ สวน
ใหญเปนประชาชนที่เขาใชบริการและสามารถใชสิทธิ์ไดทุกสิทธิ์ในการรักษา เชน สิทธิ์ขาราชการ สิทธิ์
ประกันสังคม สิทธิ์ ๓๐ บาท เปนการใหบริการใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง อยางไรก็ตาม ปญหาสมอง
ไหลทางหนวยงานพยายามจะเพ่ิมพยาบาลและแพทย 

- กรณีเรื่องพ้ืนท่ีทาง เขา – ออก ในพ้ืนท่ีกองทัพอากาศสนามบินดอนเมือง กองทัพอากาศไม
เคยเรียกเก็บเงิน โดยการผานทางชองทางดานทิศเหนือจะเปด ๒๔ ชั่วโมง ชองทางเดียวสามารถขบัผาน
เขา – ออก ได แตในพ้ืนที่สวนอื่นตองมีการแสดงสติ๊กเกอรเพ่ือรักษามาตรการความปลอดภัย เวนแตมี
ความประสงคในการสนับสนุนจะมีชองใหติ๊กวาจะสนับสนุนหรือไม  

- กรณีเอกสารลับรายโครงการ หนวยงานขออนุญาตจัดสงเปนเอกสาร 
- กรณีบัญชีเฟสบุค กองทัพอากาศมี จํานวน ๒ บัญชี ท่ีเปนทางการ คือ ขาวสารของ

กองทัพอากาศ และการรายงานผลการดําเนินงานภาพรวมของกองทัพอากาศ สวนบัญชีทวิตเตอรไมมี
บัญชีอยางเปนทางการ  

- กรณีโครงการดานยาเสพติด หนวยงานขออนุญาตจัดสงเปนเอกสาร 
- กรณีรายละเอียดคาเชาบานที่ไมสอดคลองกับจํานวนกําลังพล ปจจุบันกําลังพลที่มีสิทธิเบิกคา

เชาบาน ๓๖,๘๙๔ คน กําลังพลท่ีมีสิทธิเบิกคาบานพักท่ีตางจังหวัด ๑๖,๘๐๐ คน กําลังพลที่อยูท่ีตั้ง
ดอนเมือง ๒๐,๐๐๐ กวาคน กองทัพอากาศมีบานพักท้ังส้ิน ๖,๓๐๐ หลัง จึงไมเพียงพอตอสวัสดิการ
บานพัก 

- กรณีคาใชจายอาภรณภัณฑกองทัพอากาศกําหนดคาใชจายตามวงรอบแตละรายการ  
มีเครื่องแบบปกติและเครื่องแบบฝกใหกับขาราชการชั้นสัญญาบัตร ขาราชการชั้นประทวน และทหาร
กองประจําการตามยอดของกําลังพลที่มีอยูจริง  

- ปจจุบันหนวยงานไดใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศท่ีเปนรูปธรรม 
โดยผลิตกระสุน วัตถุระเบิด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศท้ังภาคพ้ืนและภาค
อากาศ  

- กรณีกองบิน ๔๑ หนวยงานมีการหารือเปนจํานวนหลายครั้ง ประกอบกับมีเครื่องบินท่ีตอง
เขาประจําการใหมและมีตําหนักท่ีพักใกลบริเวณเสนทาง ทําใหหนวยงานตองมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเพ่ือพิสูจนทราบวาใครท่ีเขาใชเสนทาง และจัดทําระบบตรวจจับอัตลักษณบุคคล ใบหนา  
ปายทะเบียน สวนการจัดทําทางลอดที่ประสานงานกับกรมทางหลวง หากมีการดําเนินการหนวยงานไม
มีการคิดคาผานทาง สวนชวงเวลาในการเปดปด ๐๖.๐๐๐ – ๒๒.๐๐๐ นาฬิกา หนวยงานไมมีการเรียก
เก็บเงินเพียงแตประชาชนที่ตองการผานทางตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว 

- กรณีการดับไฟปาขออนุญาตจัดสงรายละเอียดเปนเอกสาร 
- กรณีเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๒ ขออนุญาตจัดสงรายละเอียดเปนเอกสาร 
- กรณีสวัสดิการบานพักหลังเกษียณ ปจจุบันขาราชการที่เกษียณอายุราชการตองยายออกจาก

ท่ีพัก โดยผอนผันระยะเวลาทานละไมเกิน ๓ เดือน และหนวยงานมีคณะกรรมการท่ีเปนผูกําหนด
มาตรการดูแลเกีย่วกับสวัสดิการบานพัก 
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๓๑ 
 

- กรณีการจัดหาเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรใหกับบุคคลสําคัญท่ีใชงบประมาณของสํานัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือเปนไปตามภารกิจสนับสนุนสํานักเลขานายกรัฐมนตรีในการรับสงระดับผูนําของ
ประเทศ ท้ังนี้ พันธกิจ ท่ี เกี่ยวของในการดําเนินงานของรัฐ เปนการจัดหาและมอบหมายให
กองทัพอากาศเปนผูรวมดําเนินการจัดหา เนื่องจาก เปนหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภารกิจ
การบินเพ่ือใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด เชน การรับสงบุคคลสําคัญ การอพยพผูปวยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี
ทุรกันดาร 

- กรณี สํานักงานผูชวยทูตทหารท้ัง ๑๘ ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ และการดําเนินการฝายการทูตทหาร โดยแบงออกเปน ๔ กลุมประเทศ 
ไดแก กลุมประเทศรอบบาน อาเซียทั้ง ๙ กลุมประเทศมหาอํานาจ กลุมที่มีอิทธิพลตอความมั่นคง กลุม
ประเทศยุโรป 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการจัดซื้อโดรน หนวยงานควรมีแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของโดรน  

โดยประสานกับหนวยงานอื่น ๆ ท่ีมีความจําเปนในการใชโดรน เพ่ือใหการจัดซื้อโดรนเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน อีกทั้ง ยังเปนการปองกันการจัดซื้อโดรนตามความตองการของแตละหนวยงาน  

- หนวยงานควรมีเจตนารมณการเปดเผยขอมลูใหเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เมื่อสะทอน
ตอคณะกรรมาธิการและสภาผูแทนราษฎร จะทําใหประชาชนท่ัวไปเกิดความเชื่อใจตอกองทัพมาก
ย่ิงขึ้น  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอรายละเอียดจํานวนนายพลที่อยูภายใต

กองทัพอากาศทั้งหมด 
- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดขอมูลการชวยเหลืออากาศยานดับไฟปา 

โดยระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับการจํานวนวันที่ของการขึ้นบิน ชื่อรุนอากาศยานที่มี/มีจํานวนกี่ ลํา  
ปริมาตรการบรรทุกน้ําตอลํามีจํานวนกี่ลิตร ระยะเวลาที่ใชในการบินตอครั้ง ประเภทของการชวยเหลือ
ในแตละครั้ง/ความสามารถในการตรวจจับความรอน และงบประมาณท่ีใชตอครั้งเปน OM Cost  

- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๑ 
และประเภทที่ ๒ โดยแยกวาเงินนอกงบประมาณแตละประเภทเปนรายรับจากกิจการประเภทใด 

- นายธเนศ  เครือรัตน กรรมาธิการและท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียด
โครงการจัดหาอากาศยานใหม วาเปนอากาศยานชนิดใด 

- นายวิจักขณฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารขอมูลเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน 
ปจจุบันหนวยงานมีรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ ท้ังประเภทท่ี ๑ และประเภทที่ ๒ มาจากแหลง
ใดบาง รวมทั้งในแตละกิจกรรมมีรายไดจํานวนเทาใด 

- นายณัฐพงศ  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารขอมูลรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ 
สถิติการผูเขาใชงานแตละกิจกรรม มีจํานวนผูใชงานเทาใด 

- นายภัทรพงษ  ลีลาภัทร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาการทองเท่ียว งบประมาณ ๓๖ ลานบาท  
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๒. เฮลิคอปเตอร H225M หรือ EC725 มีเงื่อนไข รายละเอียด และสเปคอยางไร กระเชาตักน้ํา
ตองมีปริมาตรเทาใด จึงจะสามารถอุมน้ําใด รวมท้ังในป พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการใชงานอยางไร (บินกี่ครั้ง 
ดับไฟฟากี่ครั้ง และประสบความสําเร็จอยางไร) 

๓. รายละเอียดการใช BT-67 AU-23A และ Arrow Star ในการชวยภารกิจดับไฟปา 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอมูลสถานะโครงการในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีการผูกพันตามสัญญาตาง ๆ ขอใหหนวยงาน

ชี้แจงวาสามารถลงนามในสัญญาในโครงการป พ.ศ. ๒๕๖๗ ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หรือไม 

๒. ขอมูลวาหนวยงานมีรายไดจากเงินนอกงบประมาณจํานวนเทาใด 
- นางสาวภคมน  หนุนอนันต กรรมาธิการ ขอขอมูลวาปจจุบันกองทัพบกและกองทัพอากาศ 
มีเฮลิคอปเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจการดับไฟปาจํานวนกี่ลํา และไดรวมภารกิจการดับไฟฟา

จํานวน 
กี่ครั้ง รวมทั้งเฮลิคอปเตอรที่หนวยงานมีสามารถบรรทุกน้ําไดปริมาตรเทาใดตอครั้ง 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการทุกโครงการท่ีอยูในเอกสารประกอบการชี้แจงของหนวยงาน 
๒. ขอมูลบัญชีโซเชียลมีเดียท่ีเปนบัญชีทางการของหนวยงาน และในการจัดทําบัญชีมีการใช

งบประมาณสวนใด 
๓. รายละเอียดโครงการในแผนงานบูรณาการยาเสพติด 

 
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ   ๖๙๗,๓๘๒,๕๐๐ บาท  
ไมมีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
ขอสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามวา สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ มีหลักเกณฑการวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศอยางไร และเอ็มโอยูท่ีสรางความรวมมือกับเหลาทัพในการสนับสนุน 
การจัดซื้ออาวุธภายในประเทศ มีความคืบหนาในทางปฏิบัติหรือไมอยางไร 

- ขอทราบแนวทางการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณและเรื่องนวัตกรรม เชน การผลิตเครื่องบินรบ 
ฮอลิคอปเตอร และเรือรบ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศไดรบัการจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัด 
ไมสอดคลองกับภารกิจที่ไดมอบหมายอยางไร  

- ขอทราบแนวทางการบริหารงานตามวิ สัย ทัศนหรือตามนโยบายเป าหมายห ลัก 
พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการปองกันประเทศ นําไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศจากเงินนอก
งบประมาณในป ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และป  ๒๕๖๗ งบประมาณคงที่ จํานวน ๕ ลานบาทตอป  
และในป ๒๕๖๙ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท มีรายละเอียดการดําเนินงาน
อยางไร  

- ขอทราบแนวทางในชวงสถานการณฉุกเฉินโรงงานเอกชนที่เกี่ยวของกับผลิตอาวุธยุทโธปกรณ 
รัฐสามารถเขาไปควบคุมดําเนินการแทนในสถานการณฉุกเฉินหรือสงคราม มีกฎหมายฉบับดังกลาว 
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หรือไม และนโยบายลดบทบาทการผลิตอาวุธยุทโธปกรณของกลาโหม เพ่ือใหโรงงานเอกชนดําเนินการ
ภารกิจแทน อยางไร  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการวัดผลลัพธการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ ๓ ปลาสุด ผลลัพธสามารถแยกเปนหมวดหมูสินคาหรือหมวดหมูรายการไดหรือไม  
มีมูลคาเทาไหร คําส่ังซื้อจากกองทัพภายในประเทศ และการสงออกหรือวาเปนรายไดอื่น ๆ 

หนวยงานตอบขอซักถาม 
- หนวยงานมีนโยบายและเปาหมายในการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ในป ๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ โดยมีพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการจัดทํา 
MOU จํานวน ๓๖ ฉบับ และทํา Moa จํานวน ๙๙ ฉบับ 

- ประเด็นเรื่องสัดสวนในการรวมทุน มีการสงออกอาวุธเปนยานเกราะ เตรียมการนําเสนอ
จําหนายใหกับประเทศฟลิปปนส จําหนายปนเล็กส้ัน ยาว ปนพกกระบอก ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ของประเทศภูฏาน และไดมีการรวมกับเหลาทัพในการรวมทุน 

- กรณีจํานวนนักวิจัยมีจํานวนนอยเนื่องจากมีกรอบงบประมาณจํานวนนักวิจัย จึงจะกําหนด 
ไมเกินกรอบวงเงนิงบประมาณ และการไมผลิตจํานวนนกัวจัิยยุทโธปกรณ เรือรบ เครื่องบินรบเนื่องจาก
ตองใชงบประมาณสูงและคาใชจายบุคลากรมีกําหนดไมเกินรอยละ ๓๐ 

ประเด็นท่ีมอบใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นายสุรเชษฐ  ประวีณวงศวุฒิ กรรมาธิการ เสนอใหคณะอนุกรรมาธิการท่ีเกี่ยวของพิจารณา

ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ โดยละเอียดวามีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจหรือไม และผลงานที่ออกมาสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงหรือไม 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอใหสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ สงขอมูลสัดสวน

การลงทุนรวมกับภาคเอกชนในบริษัทที่เปนนิติบุคคล และขอมูลการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาว 
 

เรื่องพิจารณาอื่น ๆ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (วว.) สงเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับมันสําปะหลัง จํานวน ๔ โครงการ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติมสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
- นายวสวรรธน  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอใหสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ  

สงขอมูลแนวทางการแกปญหากักตัวผูแสวงหาที่ล้ีภัยชาวอุยกูรกวา ๔๐ คนในสถานกักตัวคนตางดาว 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา 

 
กลุมงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
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